

BÁO CÁO

Kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, kỳ họp 12

Thực hiện ý kiến của Hội đồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 33/BC-HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2020 về báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI và Báo cáo số 01/BC-HĐND ngày 21 tháng 01 năm 2021 về báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, Công văn số 09/TTHĐND-TH ngày 22 tháng 01 năm 2021 về việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ rà soát, giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri theo quy định⁽¹⁾ và tổng hợp, báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI⁽²⁾, cụ thể như sau:

PHẦN I

CÁC Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 11, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA XI

A. CÁC Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ NHIỀU LẦN

I. HUYỆN KON PLÔNG

Câu 1. Cử tri xã Đăk Nên, huyện Kon Plông kiến nghị: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum tiếp tục kiến nghị với cấp có thẩm quyền của Trung ương để có giải pháp giải quyết dứt điểm công tác đền bù tái định canh, tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng do thi công thủy điện Đăk Đrinh để Nhân dân sớm ổn định cuộc sống. Đây là nội dung cử tri đã kiến nghị nhiều lần nhưng đến nay chưa được các cấp có thẩm quyền và Công ty Cổ phần thủy điện Đăk Đrinh giải quyết dứt điểm.

⁽¹⁾ Công văn số 333/UBND-NNTN ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI; Công văn số 4640/UBND-NNTN ngày 17 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI và Công văn số 349/UBND-NNTN ngày 29 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI.

⁽²⁾ Qua tổng hợp, phân loại có tổng số **99 lượt kiến nghị của cử tri** (Gồm 93 ý kiến, kiến nghị liên quan lĩnh vực kinh tế - ngân sách, 03 kiến nghị lĩnh vực Văn hóa - xã hội và 03 ý kiến, kiến nghị lĩnh vực pháp chế)

Trả lời: Liên quan kiến nghị về kinh phí chi trả bồi thường dự án thủy điện Đăk Đrinh, tại Văn bản số 2440/VPCP-NN ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ⁽³⁾, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum nghiên cứu, làm rõ các nội dung liên quan không thống nhất giữa báo cáo của Bộ Công Thương (*Công văn số 3356/BCT-ĐL ngày 14 tháng 5 năm 2019*) và báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum (*Công văn số 1416/UBND-NNTN ngày 09 tháng 6 năm 2019*) về sự phù hợp với pháp luật của chi phí tăng thêm. Trên cơ sở đó, thống nhất xác định rõ chi phí nào phù hợp, không phù hợp với quy định của pháp luật; đồng thời xem xét xử lý những nội dung theo thẩm quyền và báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành và các đơn vị liên quan rà soát, báo cáo cụ thể về các nội dung chi phí phát sinh tăng thêm về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình thủy điện Đăk Đrinh⁽⁴⁾ và đã tham mưu đăng ký làm việc với Bộ Công Thương về nội dung trên.

II. HUYỆN ĐĂK TÔ

Câu 2. Cử tri Nguyễn Thị Ngọc, Trưởng thôn 2 và cử tri Phạm Hồng Thái, thôn 3, xã Diên Bình kiến nghị: *Tại Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời sẽ chỉ đạo Sở Giao thông vận tải làm việc với Chi cục quản lý đường bộ III.4 tỉnh Kon Tum có biện pháp khắc phục 02 cống thoát nước tại thôn 1 và thôn 3, xã Diên Bình do ảnh hưởng đường Hồ Chí Minh. Tại Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Khóa XI, cử tri tiếp tục kiến nghị vấn đề này. Đến nay, các đơn vị vẫn chưa hoàn thành như chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo đơn vị liên quan nhanh chóng khắc phục những vấn đề cử tri đã kiến nghị.*

Trả lời: Ngày 23 tháng 11 năm 2020 Cục quản lý đường bộ III đã có Công văn số 2066/CQLĐBIII-QLBTĐB gửi Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô về việc hỗ trợ công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện thi công công Km1513+023 và Km1516+818 đường Hồ Chí Minh, tỉnh Kon Tum thuộc dự án: Sửa chữa các cống Km1469+614; Km1473+590; Km1513+023; Km1516+818, đường Hồ Chí Minh do Cục quản lý đường bộ III làm chủ đầu tư theo kế hoạch bảo trì hệ thống Quốc lộ năm 2021 được Bộ giao thông vận tải chấp thuận tại Công văn số 7441/BGTVT-KCHT ngày 30 tháng 7 năm 2020 và sẽ được triển khai trong năm 2021. Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan theo dõi, báo cáo kết quả đến cử tri.

Câu 3. Cử tri Phan Xuân Hoàng, Trưởng thôn 4; cử tri Nguyễn Thị Ngọc, Trưởng thôn 2; cử tri Phạm Hồng Thái, thôn 3 kiến nghị: *Tại Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời sẽ hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng khi thi công đường Hồ Chí Minh đoạn Tân Cảnh - Kon Tum, theo đó Sở Giao thông vận tải đã giao Ban Quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh*

⁽³⁾ Về việc ý kiến thành viên Chính phủ về việc xử lý chi phí bồi thường, hỗ trợ tăng thêm trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư Dự án thủy điện Đăk Đrinh

⁽⁴⁾ Công văn số 3612/UBND-KTTH ngày 24 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc triển khai thực hiện ý kiến của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Đảng ủy xã Đăk Nền, huyện Kon Plông.

lập phương án để tổ chức thực hiện chi trả hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng theo quy định. Tại Kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI, cử tri tiếp tục kiến nghị vấn đề này. Đến nay, các hộ dân trên địa bàn xã Diên Bình chưa được nhận hỗ trợ. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các đơn vị sớm có giải pháp để hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Trả lời: Kinh phí hỗ trợ nút nhà do thi công Đường Hồ Chí Minh đoạn từ huyện Đăk Tô đến thành phố Kon Tum đã chi trả cho các hộ dân huyện Đăk Hà, các hộ dân thống nhất nhận tiền (*riêng huyện Đăk Tô và thành phố Kon Tum, Sở Giao thông vận tải đang đề nghị đơn vị thi công tiếp tục chi trả*). Ngày 07 tháng 01 năm 2021, Công ty cổ phần Trường Long có Công văn số 05/2021/CV-CTY về việc hỗ trợ kinh phí liên quan đến trường hợp bị nút nhà các hộ dân trong quá trình thi công đường Hồ Chí Minh đoạn Tân Cảnh - Kon Tum, do khó khăn về tài chính nên Công ty chưa thu xếp để chuyển số tiền còn lại (847.900.000 đồng) để chi trả, hỗ trợ cho các hộ dân trên địa bàn huyện Đăk Tô và thành phố Kon Tum, Công ty sẽ thu xếp, cân đối chuyển số tiền còn lại trong quý II năm 2021. Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan theo dõi, đôn đốc để chi trả, hỗ trợ cho các hộ dân.

III. HUYỆN TU MƠ RÔNG

Câu 4. Cử tri xã Đăk Na kiến nghị: *Tại Báo cáo số 328/BC-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2020 về kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Khóa XI, Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời “Giao Sở Giao thông vận tải chỉ đạo đơn vị quản lý Tỉnh lộ 678 phát quang 2 bên đường, đoạn đèo Văn Loan (xã Đăk Sao) thông thoáng để tránh tai nạn”. Nhưng đến nay, đơn vị quản lý Tỉnh lộ 678 vẫn chưa triển khai thực hiện.*

Trả lời: Đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý đường phát quang 2 bên đường đoạn qua đèo Văn Loan bằng kinh phí bảo dưỡng thường xuyên quý IV năm 2020 và đến nay đã thực hiện xong.

IV. THÀNH PHỐ KON TUM

Câu 5. Cử tri Lê Văn Đáo, Tổ dân phố 2, phường Duy Tân kiến nghị: *Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo giải quyết dứt điểm việc 5 ha đất Lâm trường Kon Tum trước đây; phân định ranh giới giữa đất Lâm trường với đất của người dân rõ ràng, cụ thể để giải quyết quyền lợi cho người dân (được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và ổn định cuộc sống...).*

Trả lời: Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường⁽⁵⁾ phối hợp với Thanh tra tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum thành lập Đoàn thanh tra Liên ngành tại Quyết định số 253/QĐ-STNMT ngày 22 tháng 05 năm 2020 và Đoàn thanh tra Liên ngành đã tiến hành thanh tra việc quản lý đất đai, xây dựng và các lĩnh vực khác có liên quan tại khu vực đất 05 ha có nguồn gốc giao cho Lâm trường Kon Tum làm vườn ươm cây giống tại phường Duy Tân, thành phố Kon

⁵ Tại Công văn số 1511/UBND-NNTN ngày 04 tháng 05 năm 2020 về việc thanh tra công tác quản lý đất đai, xây dựng.

Tum; qua kết quả Thanh tra của Liên ngành, trong đó có nội dung xác định sơ đồ ranh giới thửa đất. Tuy nhiên, do lịch sử, nguồn gốc sử dụng của khu đất quá phức tạp, sơ đồ, dữ liệu bị thất lạc, nên công tác kiểm tra tốn rất nhiều thời gian, do đó sau khi hoàn thành sẽ thông báo cho Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum biết để giải quyết quyền lợi cho các hộ dân có liên quan.

Câu 6. Cử tri Trần Văn Bắc, Tổ dân phố 3, phường Quang Trung kiến nghị: *Hiện nay, chất lượng nước sinh hoạt không đảm bảo và theo quy định của nhà nước thì cứ 5 năm phải thay đồng hồ nước miễn phí cho hộ dân. Không thống nhất với trả lời của Ủy ban nhân dân tỉnh về chất lượng nước sinh hoạt của người dân và việc thay đồng hồ nước miễn phí cho người dân sau 5 năm sử dụng. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn xuống nhà dân kiểm tra chất lượng nước sinh hoạt có đảm bảo hay không?*

Trả lời:

- *Về chất lượng nước sinh hoạt:* Theo kiến nghị của cử tri, Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tổ chức kiểm tra, lấy mẫu nước tại vị trí đường ống sau đồng hồ của hộ gia đình cử tri Trần Văn Bắc - Số 511 đường Urê, tổ dân phố 3, phường Quang Trung, thành phố Kon Tum (thời gian kiểm tra chiều ngày 21 tháng 12 năm 2020). Qua kết quả lấy mẫu nước, thử nghiệm các chỉ tiêu: Coliforms, E.coli, pH, Clo dư, độ đục, độ oxy hóa, Nitrat, Nitrit, sắt tổng, độ cứng, Sunfat, Amoni, Mangan (các chỉ tiêu mà Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thực hiện được) đều đạt các chỉ tiêu chất lượng nước ăn uống theo QCVN 01:2009/BYT ban hành kèm theo Thông tư số 04/2009/TT-BYT ngày 17 tháng 6 năm 2009 của Bộ Y tế về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống”. Như vậy, mẫu nước được kiểm tra tại hộ gia đình ông Trần Văn Bắc - Tổ dân phố 3, phường Quang Trung, thành phố Kon Tum đạt các chỉ tiêu thử nghiệm chất lượng nước ăn uống theo QCVN 01:2009/BYT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống”.

- *Về việc thay đồng hồ nước miễn phí cho Nhân dân sau 05 năm sử dụng:* Theo Thông tư số 07/2019/TT-BKHHCN ngày 26 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ⁽⁶⁾ quy định chu kỳ kiểm định đồng hồ đo nước là 60 tháng (sau 5 năm phải thực hiện kiểm định).

Về quy trình kiểm định, thay thế đồng hồ đo nước: Đồng hồ đo nước trước khi lắp đặt phải được kiểm định (có giấy chứng nhận kiểm định lần đầu) theo quy định hiện hành, hằng năm Công ty lập danh sách các đồng hồ khách hàng sử dụng nước từ 60 tháng trở lên để lập kế hoạch kiểm định định kỳ theo quy định. Trường hợp khách hàng sử dụng nước yêu cầu đơn vị cấp nước kiểm tra, kiểm định đồng hồ đo nước do nghi ngờ đồng hồ đo nước chạy không chính xác, thì Công ty có trách nhiệm tháo gỡ đồng hồ để kiểm tra và gửi cơ quan có chức năng kiểm định đồng hồ đo nước (các Trung tâm kiểm định đo lường), thời gian kiểm định do đơn vị kiểm định thực hiện, trong thời gian gửi đồng hồ đi kiểm định đơn vị cấp nước sẽ tạm lắp đặt đồng hồ đo nước tương ứng để xác định

⁽⁶⁾ Về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHHCN ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2.

lượng nước sử dụng của khách hàng trong thời gian chờ kết quả kiểm định. Việc kiểm tra, kiểm định đồng hồ đo nước đều được lập biên bản (*khi tháo gỡ đồng hồ và khi lắp đặt hoặc thay thế*). Kết quả kiểm tra, kiểm định đồng hồ đo nước được xử lý như sau:

- Nếu đồng hồ đo nước vẫn đạt yêu cầu theo quy định thì khối lượng nước phát sinh trong tháng khi khách hàng sử dụng nước yêu cầu kiểm tra, kiểm định phải thanh toán và phải chịu chi phí kiểm tra, kiểm định.

- Nếu đồng hồ đo nước không đạt yêu cầu và sai số vượt quá giới hạn cho phép theo quy định thì đơn vị cấp nước có trách nhiệm thay thế đồng hồ đo nước cho khách hàng sử dụng nước. Trường hợp kết quả đồng hồ chạy nhanh thì khối lượng nước phát sinh trong tháng được đơn vị cấp nước khấu trừ lại cho khách hàng sử dụng nước số tiền nước đã thu tương ứng với tỷ lệ sai số của lượng nước đồng hồ chạy nhanh (*theo kết quả kiểm định của tổ chức kiểm định*). Trường hợp đồng hồ đo nước chạy chậm so với giới hạn sai số cho phép thì khách hàng sử dụng nước không phải thanh toán thêm cho đơn vị cấp nước số tiền tương ứng với lượng nước do đồng hồ đo nước chạy chậm. Chi phí thay thế các đồng hồ trên, đơn vị cấp nước chịu trách nhiệm (*đối với các đồng hồ còn nguyên tình trạng niêm chì của nhà sản xuất hoặc của đơn vị kiểm định*).

V. HUYỆN ĐẮK GLEI

Câu 7. Cử tri thị trấn Đăk Glei kiến nghị: Các cơn bão trong tháng 10 vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề cho Nhân dân huyện Đăk Glei, đặc biệt là cơn bão số 9 đã làm ngập và trôi đất sản xuất của nhân dân bên thôn Đông Sông. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục hoàn thành việc xây dựng Bờ kè sông Pô Kô để Nhân dân yên tâm sản xuất và ổn định cuộc sống.

Trả lời: Dự án Kè chống sạt lở bờ sông Pô Kô đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Chủ đầu tư. Qua kiểm tra thực tế tại công trình, hiện nay đơn vị thi công đang tổ chức thi công đắp đất bờ kè, dự kiến hoàn thành trong Quý II năm 2021. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của cơn bão số 9 năm 2020, một số vị trí kè chống sạt lở bờ sông Pô Kô bị xói lở, bồi lấp nghiêm trọng, phạm vi sạt lở khoảng 200m và gây hư hỏng hoàn toàn 01 cống thoát nước ngang $\Phi 150$. Để kịp thời khắc phục thiệt hại đảm bảo an toàn công trình và bảo vệ đất sản xuất của Nhân dân, đơn vị quản lý công trình đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra xác minh hiện trạng và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét bố trí kinh phí để khắc phục. Hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã hỗ trợ kinh phí 800 triệu đồng cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khắc phục thiệt hại nêu trên⁽⁷⁾ đảm bảo hoàn thành trong thời gian sớm nhất và đúng theo quy định của pháp luật.

⁽⁷⁾ Quyết định số 1297/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh năm 2020.

B. Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CHUNG

I. THÀNH PHỐ KON TUM

Câu 8. Cử tri phường Duy Tân và phường Lê Lợi kiến nghị: Qua các thông tin trên báo chí, gần đây nhất là ngày 09 tháng 11 năm 2020, báo chí tiếp tục đăng tải việc nhà máy thủy điện Plei Kần tích nước làm ảnh hưởng đến đời sống và gây thiệt hại tài sản của nhân dân, làm cho người dân từ chỗ không nghèo trở thành nghèo. Qua các lần làm việc đã có ý kiến chỉ đạo tìm ra nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan, cá nhân vi phạm, công khai kết quả xử lý cho dân biết nhưng đến nay chủ đầu tư không chấp hành. Cử tri đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý nghiêm vấn đề này để quyền lực Nhà nước được chấp hành nghiêm.

Trả lời: Các vi phạm về việc tích nước trái phép của nhà máy thủy điện Plei Kần đã được các cơ quan có thẩm quyền của tỉnh xử lý nghiêm theo đúng quy định. Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Plei Kần cũng đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương để thỏa thuận, bồi thường các thiệt hại cho người dân một cách thỏa đáng. Đến thời điểm hiện nay, việc thỏa thuận, bồi thường đã cơ bản hoàn thành và đã được chính quyền các địa phương xác nhận theo quy định.

Câu 9. Cử tri phường Trần Hưng Đạo và xã Hòa Bình kiến nghị: Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định 208/QĐ-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2018 về việc phê duyệt phương án giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính nơi chưa có bản đồ địa chính có tọa độ tại tỉnh Kon Tum. Ngày 03 tháng 09 năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường có thông báo kết luận giải pháp thu giá dịch vụ đo đạc theo Quyết định 208/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh theo bảng giá quy định đối với xã, phường. Hiện nay, trên địa bàn phường đã có bản đồ địa chính có tọa độ tại tỉnh Kon Tum. Nhân dân đã có “bìa đỏ” khi đi chuyển sang “bìa hồng” hoặc tách thửa đất, Văn phòng đăng ký đất đai vẫn áp dụng mức thu phí như trong bảng giá ban hành kèm theo Quyết định số 208/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh là quá cao so với thu nhập của nhân dân đã gây khó khăn về kinh tế của Nhân dân. Mặt khác, áp dụng giá đo đạc như vậy đối với xã, phường thì chưa phù hợp, vì giá đất từng vị trí có sự chênh lệch khác nhau, mỗi phường cũng có vị trí, địa lý và giá trị đất khác nhau... Do đó, cử tri kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh giá dịch vụ đo đạc theo Quyết định 208/QĐ-UBND cho phù hợp với tình hình thực tế của từng vị trí đất và từng phường; không áp dụng giá dịch vụ đo đạc đối với việc chuyển đổi bìa, tách thửa, sang nhượng quyền sử dụng đất khi Nhân dân đã có “bìa đỏ” hoặc “bìa hồng” hoặc nơi đã có bản đồ địa chính có tọa độ tại tỉnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân khi có nhu cầu đến làm thủ tục liên quan đến đất đai.

Trả lời: Căn cứ khoản 7 Điều 1 Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ⁽⁸⁾ và các văn bản liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 208/QĐ-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2018⁽⁹⁾, theo

⁸ Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá

⁽⁹⁾ Về phê duyệt Phương án giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất mới hoặc cho phép thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất ở những nơi chưa có bản đồ địa chính có tọa độ tại tỉnh Kon Tum.

đó Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo⁽¹⁰⁾ và triển khai một số nội dung theo Quyết định số 208/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thu giá dịch vụ đo đạc nhận thấy có một số điểm còn bất cập, chưa phù hợp với thực tế, do đó, ngày 26 tháng 10 năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông báo số 179/TB-STNMT về triển khai giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính, theo đó “*Dừng áp dụng giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính được quy định tại Quyết định số 208/QĐ-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh để áp dụng thu đối với các địa bàn đã có bản đồ địa chính, có tọa độ. Giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính trong trường hợp này được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 14/2017/TT-BTNMT ngày 20 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy CNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; các quy định hiện hành của pháp luật về đơn giá vật tư, tiền công, tiền lương*”. Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đang tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trương xây dựng Quyết định quy phạm pháp luật “bộ đơn giá sản phẩm: Đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy CNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum” để áp dụng cho việc thu giá dịch vụ đo đạc trong thời gian tới.

Câu 10. Cử tri phường Trần Hưng Đạo và xã Hòa Bình kiến nghị: *Đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét thủ tục làm quyền sử dụng đất trong thời gian vừa qua đã làm cho Nhân dân gặp nhiều khó khăn. Trong khi chủ trương của Chính phủ đang khuyến khích Nhân dân làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tách thửa, nhưng tỉnh Kon Tum chưa ban hành văn bản hướng dẫn, quy định và các căn cứ pháp lý tách thửa đất nông nghiệp. Bên cạnh đó, khi đo đạc trích lục cứ 01 thửa đất thu tiền lệ phí từ 01 đến 03 triệu và diện tích đất tăng thì tiền lệ phí tăng theo, như vậy với mức thu này là quá cao và bất hợp lý. Người dân nói chung và người dân tộc thiểu số sẽ càng khó có đủ điều kiện về tài chính để làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh cho phù hợp với thực tế.*

Trả lời: Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị có liên quan nghiên cứu tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định diện tích tách thửa tối thiểu trên địa bàn tỉnh đảm bảo theo quy định của pháp luật về đất đai, đúng trình tự xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; trường hợp còn ý kiến khác nhau, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh hỏi ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp⁽¹¹⁾, hiện nay Sở Tài nguyên và Môi trường đang phối hợp với các ngành để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. Về nội dung kiến nghị việc đo đạc trích lục thửa đất và thu tiền lệ phí... tương tự như nội dung đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết, trả lời tại Câu 9 của Báo cáo này.

⁽¹⁰⁾ Thông báo số 150/TB-STNMT ngày 25 tháng 8 năm 2019 và Công văn số 2564/STNMT-KHTC ngày 22 tháng 9 năm 2020 về việc thông báo triển khai một số nội dung theo Quyết định số 208/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh.

⁽¹¹⁾ Thông báo số 315/TB-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả Phiên họp lấy ý kiến đối với các dự thảo Nghị quyết quy phạm pháp luật trình HĐND tỉnh và Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh.

II. HUYỆN SA THẦY

Câu 11. Cử tri huyện Sa Thầy kiến nghị: Vườn Quốc gia Chư Mom Ray là khu bảo tồn thiên nhiên lớn nhất tỉnh Kon Tum và được công nhận là khu bảo tồn quốc gia. Khu bảo tồn thiên nhiên chiếm giữ vai trò quan trọng trong việc bảo vệ và phát triển các loại động, thực vật quý hiếm của đất nước. Để khai thác có hiệu quả nguồn lợi từ rừng gắn với công tác bảo tồn động, thực vật quý hiếm và bảo vệ môi trường, đồng thời tạo nguồn thu phát triển du lịch, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh sớm có quy hoạch kết hợp phát triển kinh tế gắn với bảo vệ rừng (các khu sinh thái, khu bảo vệ động vật hoang dã).

Trả lời: Theo Luật Lâm nghiệp và Luật Quy hoạch thì không cho phép lập Quy hoạch kết hợp phát triển kinh tế gắn với bảo vệ rừng đối với Vườn Quốc gia Chư Mom Ray. Hiện tại Vườn quốc gia đang xây dựng Phương án quản lý rừng bền vững, Đề án du lịch sinh thái để triển khai thực hiện và tạo nguồn thu từ hoạt động du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng.

Câu 12. Cử tri huyện Sa Thầy kiến nghị: Hiện nay, nhiều diện tích trên địa bàn huyện đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đã sử dụng ổn định trồng các loại cây công nghiệp dài ngày (như: cao su, cà phê,...) nhưng không thể làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do diện tích đã được quy hoạch trùng vào quy hoạch 3 loại rừng (theo Quyết định số 1508/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt kết quả rà soát, điều chỉnh diện tích 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh). Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát, đánh giá lại, điều chỉnh cho phù hợp với thực tế để đảm bảo quyền lợi cho Nhân dân.

Trả lời: Theo quy định đối với diện tích đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi thì không thể cấp giấy chứng nhận chồng lên trên cùng một vị trí. Hiện tại Luật Lâm nghiệp không có quy định về quản lý đất lâm nghiệp, không còn quy hoạch lâm nghiệp cấp tỉnh (quy hoạch 03 loại rừng), nội dung này sẽ tích hợp vào trong quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh và quy hoạch lâm nghiệp quốc gia để triển khai thực hiện. Đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương để thực hiện.

Câu 13. Cử tri huyện Sa Thầy kiến nghị: Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm một số nội dung: (i) Sớm xây dựng Đề án hỗ trợ cho người dân vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn phát triển chăn nuôi bò sữa ứng dụng công nghệ cao; (ii) Sớm xây dựng Đề án phát triển trồng rừng trên địa bàn.

Trả lời: (i) Về sớm xây dựng đề án hỗ trợ cho người dân vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn phát triển chăn nuôi bò sữa ứng dụng công nghệ cao: Để hỗ trợ người dân tộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn phát triển chăn nuôi bò sữa ứng dụng công nghệ cao, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng và lấy ý kiến các địa phương về Quy định chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi bò sữa trên địa bàn tỉnh Kon Tum; trong thời gian đến, Sở

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh Đề án phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; trong đó có chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi bò sữa, thông qua triển khai phương án thụ tinh nhân tạo để cho ra bò sữa trên nền bò lai F1.

(ii) *Về sớm xây dựng Đề án phát triển trồng rừng trên địa bàn:* Nghị quyết số 06-NQ/ĐH ngày 30 tháng 9 năm 2020 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 nêu rõ: “Khuyến khích người dân nhận khoán và trồng rừng đối với các diện tích rừng nghèo. Rà soát diện tích đất lâm nghiệp còn trống, đất lâm nghiệp bị lấn chiếm để trồng lại rừng. Trong đó lựa chọn các cây gỗ có chu kỳ sinh trưởng nhanh, các loại cây gỗ quý, đẩy nhanh trồng rừng nguyên liệu theo quy hoạch gắn với thu hút phát triển nhà máy chế biến lâm sản, phấn đấu đến năm 2025 trồng thêm được 15.000 ha rừng”; triển khai nhiệm vụ này, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đã phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan xây dựng Kế hoạch phát triển rừng giai đoạn 2021-2025 báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sau khi Kế hoạch ban hành, các địa phương, đơn vị căn cứ nhiệm vụ triển khai thực hiện.

III. HUYỆN TU MƠ RÔNG

Câu 14. Cử tri các xã: Đăk Tờ Kan, Đăk Na, Tê Xăng kiến nghị: *Hiện nay, cầu Đăk Púi (tại thôn Kon Hnông, xã Đăk Tờ Kan) nằm trên Tỉnh lộ 678 quá nhỏ, thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo các ngành chức năng đầu tư mở rộng cầu Đăk Púi để hạn chế tai nạn giao thông.*

Trả lời: Trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã bố trí kinh phí để sửa chữa cục bộ nền, mặt đường Đường tỉnh 678 (đoạn Km0-Km12) nhưng do nguồn kinh phí hạn hẹp nên chưa đủ để nâng cấp, mở rộng các cầu bản trên đoạn tuyến này, tiếp thu ý kiến của cử tri, trước mắt Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo đơn vị liên quan kiểm tra, bố trí biển cảnh báo phù hợp để đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện đi qua khu vực cầu bản Km3+983.

Câu 15. Cử tri các xã: Đăk Tờ Kan, Đăk Na, Tê Xăng kiến nghị: *Các cầu và Tỉnh lộ 678 (đoạn từ xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô đến xã Đăk Na, huyện Tu Mơ Rông) đều không có biển báo trọng tải xe qua lại các cầu. Hiện nay, lưu lượng xe quá tải lưu thông nhiều trên tuyến đường này đã làm hư hỏng cầu, đường; đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải sớm kiểm tra, cắm các biển báo trọng tải xe và tăng cường công tác kiểm tra, xử lý trên tuyến đường này.*

Trả lời: Tiếp thu ý kiến của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức rà soát, cắm lại biển báo theo đúng thiết kế của các cầu trên tuyến đường này trước Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Câu 16. Cử tri các xã: Đăk Tờ Kan, Đăk Na, Tê Xăng kiến nghị: *Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, loại bỏ quy hoạch, đầu tư xây dựng các dự án thủy điện vừa và nhỏ, kém hiệu quả, gây ảnh hưởng đến môi trường, diện tích rừng và sạt lở đất...*

Trả lời: Liên quan đến vấn đề này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 34/UBND-HTKT ngày 06 tháng 01 năm 2021 về việc tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành khai thác các dự án/công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh; theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các ngành tiến hành rà soát, kiên quyết loại bỏ khỏi quy hoạch đối với các dự án thủy điện không đảm bảo hiệu quả kinh tế, có chiếm dụng rừng tự nhiên, ảnh hưởng lớn đến dân cư và tác động xấu đến môi trường. Sau khi có kết quả rà soát, trường hợp các thủy điện vừa và nhỏ kém hiệu quả, gây ảnh hưởng đến môi trường, diện tích rừng và sạt lở đất... Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ báo cáo và đề xuất Bộ Công Thương xem xét loại bỏ ra khỏi quy hoạch theo đúng quy định.

Câu 17. Cử tri các xã: Đăk Tờ Kan, Đăk Na, Tê Xăng kiến nghị . Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bố trí một máy ATM trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông. Hiện nay, cán bộ, công chức và người lao động trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông đều sử dụng thẻ ATM của AGRIBANK, nhưng Ngân hàng chưa đặt máy ATM trên địa bàn huyện.

Trả lời: Tiếp thu ý kiến của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản⁽¹²⁾ đề nghị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Kon Tum tiếp tục chỉ đạo các chi nhánh Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh nghiên cứu mở rộng mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch, lắp đặt máy ATM và các dịch vụ khác tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa (như huyện Tu Mơ Rông, Ia H'Drai...) để đáp ứng nhu cầu giao dịch của khách hàng và người dân. Trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh tỉnh Kon Tum đã được cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất đối với địa điểm đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc Phòng giao dịch huyện Tu Mơ Rông. Hiện nay, đơn vị đang triển khai các nội dung theo quy định và lắp đặt máy giao dịch tự động ATM khi đảm bảo các yêu cầu tại văn bản hợp nhất Thông tư 04/VBHN-NHNN ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam⁽¹³⁾.

Trong thời gian chờ thành lập Chi nhánh/phòng giao dịch của Agribank và lắp đặt máy ATM tại huyện Tu Mơ Rông, việc cung cấp sản phẩm dịch vụ của Agribank trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông do Agribank chi nhánh huyện Đăk Tô thực hiện. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Kon Tum sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan cùng Agribank Kon Tum nắm bắt, xử lý các khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc triển khai thành lập Chi nhánh/phòng giao dịch ngân hàng và lắp đặt máy ATM của Agribank trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông theo quy định. Đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị đẩy mạnh việc thanh toán không dùng tiền mặt; thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công đến người dân, doanh nghiệp bằng các hình thức phù hợp theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2855/UBND-KTTH ngày 11 tháng 10 năm 2018. Quan tâm, tạo các điều kiện thuận lợi để các ngân hàng thương mại mở

⁽¹²⁾ Công văn số 486/UBND-KTTH ngày 21 tháng 02 năm 2020 về việc lắp đặt máy ATM trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông.

⁽¹³⁾ quy định về trang bị, quản lý, vận hành và đảm bảo an toàn hoạt động của máy giao dịch tự động.

rộng mạng lưới hoạt động và cung cấp các sản phẩm dịch vụ, nhất là việc đảm bảo an toàn đối với các trụ ATM trên địa bàn.

IV. HUYỆN ĐẮKGLAI

Câu 18. Cử tri các xã: Mừng Hoong, Ngọc Linh, Đăk Choong, Xốp, Đăk Man kiến nghị: Tỉnh lộ 673 đã hư hỏng nặng, đi lại khó khăn, nhất là đoạn đường qua thủy điện Đăk Mét. Các cơn bão trong tháng 10 năm 2020 vừa qua đã làm Tỉnh lộ 673 sạt lở nhiều hơn; đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng có biện pháp khắc phục, sửa chữa nhằm đảm bảo giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trên địa bàn.

Trả lời: Do ảnh hưởng của mưa bão trong năm 2020 đã làm Tỉnh lộ 673 nhiều đoạn sạt lở taluy âm, taluy dương; cống, nền đường bị xói trôi gây ách tắc giao thông, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải đã triển khai hốt sạt, đắp cấp phối suối nền đường, nổi cống... đảm bảo an toàn giao thông tạm thời, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trên địa bàn⁽¹⁴⁾; đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh đã xuất 1.950 triệu đồng từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh bổ sung cho Sở Giao thông vận tải thực hiện khắc phục thiệt hại Tỉnh lộ 673, Tỉnh lộ 676 do ảnh hưởng của bão số 5, số 6 năm 2020⁽¹⁵⁾. Để sửa chữa căn bản Tỉnh lộ 673 trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có kiến nghị Bộ Giao thông vận tải hỗ trợ 150 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho công tác bảo trì đường bộ địa phương để đầu tư sửa chữa tuyến đường⁽¹⁶⁾; bên cạnh đó, dự án Sửa chữa nền, mặt đường, công trình thoát nước, ATGT đoạn từ Km0 - Km39+500, Tỉnh lộ 673 cũng đã có trong dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của tỉnh. Do đó, sau khi được cấp có thẩm quyền bố trí vốn, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện đầu tư các tuyến đường để giúp bà con trong khu vực tham gia giao thông được an toàn, thuận tiện.

C. Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỤ THỂ Ở TỪNG ĐỊA PHƯƠNG

I. THÀNH PHỐ KON TUM

Câu 19. Cử tri Phạm Các, thôn Trung Thành, xã Vinh Quang kiến nghị: Thời gian qua, lực lượng chức năng có triển khai các biện pháp ngăn chặn tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông trên Tỉnh lộ 675 nhưng chưa xử lý triệt để và truy quét những thanh thiếu niên chưa đủ tuổi chạy xe máy, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, chạy với tốc độ cao... gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và gần đây đã có vụ việc tai nạn giao thông xảy ra rất nghiêm trọng. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo cơ quan chức năng tăng cường tuần tra giao thông và xử lý triệt các trường hợp nêu trên nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho người dân.

⁽¹⁴⁾ Thông báo số 3041/TB-VP ngày 03 tháng 11 năm 2020 của Văn phòng UBND tỉnh về Thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác phòng, chống, ứng phó thiên tai, công tác khắc phục do bão số 9 gây ra và các biện pháp phòng, chống, ứng phó thiên tai trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh.

⁽¹⁵⁾ Quyết định số 87/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

⁽¹⁶⁾ Công văn số 319/UBND-KTTH ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trả lời: Để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn bản tỉnh, trong thời gian qua, Công an tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện, mở các đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, các chuyên đề xử lý vi phạm về tải trọng, nồng độ cồn, tốc độ, ma túy, phương tiện không đảm bảo điều kiện lưu hành...; huy động tối đa lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự, Cảnh sát cơ động, Công an xã..., tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, đồng thời phối hợp với các cơ quan, ban ngành liên quan tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân ký cam kết không vi phạm các quy định về trật tự, an toàn giao thông. Hằng năm, đưa nội dung công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông vào Chương trình công tác năm của lực lượng Công an tỉnh và xem đây là một trong những nhiệm vụ công tác trọng tâm; định kỳ tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, phân tích, đánh giá và đề ra các giải pháp thực hiện, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác nhằm thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, giảm đến mức thấp nhất tai nạn giao thông xảy ra.

Đối với tuyến Tỉnh lộ 675, Đội Cảnh sát giao thông, trật tự thuộc Công an thành phố Kon Tum đã thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông trên tuyến đường này, đồng thời phối hợp với Công an các xã trên tuyến Tỉnh lộ 675 đi qua để tiến hành tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông. Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát các lực lượng chức năng Công an thành phố Kon Tum đã phát hiện, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với 46 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ trên tuyến Tỉnh lộ 675 đoạn đi qua địa bàn các xã, với các lỗi vi phạm chủ yếu: Lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm, sử dụng bộ phận giảm thanh không đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, không có giấy phép lái xe, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của người thi hành công vụ, không gắn biển số xe, chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện tham gia giao thông...; Công an các xã có tuyến Tỉnh lộ 675 đi qua đã gọi hỏi răn đe và yêu cầu viết cam kết không vi phạm về trật tự, an toàn giao thông đối với 43 đối tượng.

Tiếp thu, ghi nhận các ý kiến, phản ánh của cử tri, trong thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục tăng cường lực lượng, phương tiện tiến hành tuần tra, kiểm soát để xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trong đó tập trung phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm là thanh thiếu niên; chỉ đạo Công an thành phố Kon Tum huy động lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an xã có tuyến Tỉnh lộ 675 đi qua tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, tiến hành rà soát, gọi hỏi, răn đe và yêu cầu viết cam kết không vi phạm về trật tự, an toàn giao thông đối với các đối tượng vi phạm và có biểu hiện vi phạm; đề nghị cử tri có những phản ánh, đóng góp ý kiến đối với công tác của lực lượng Công an để kịp thời tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự, an toàn giao thông theo quy định.

Câu 20. Cử tri A Thoan, thôn Jơ Dộp, xã Đăk Năng kiến nghị: Con bão số 9 vừa qua và các cơn bão khác đã ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn tỉnh nói chung, địa bàn thành phố nói riêng. Nhân dân trong thôn thấy thủy điện Ia

Ly không chủ động đón lũ (ví dụ: không chủ động xả nước lòng hồ trước khi lũ tới dẫn đến thiệt hại hoa màu của bà con). Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm xem xét, chấn chỉnh.

Trả lời: Qua theo dõi tình hình vận hành của nhà máy thủy điện Ia Ly, trong thời gian xảy ra bão, lũ trong năm 2020, Công ty cổ phần thủy điện Ia Ly đã vận hành tuân thủ Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Sê San⁽¹⁷⁾, riêng đối với cơn bão số 9 diễn ra từ ngày 26 tháng 10 năm 2020 đến ngày 30 tháng 10 năm 2020 trước khi cơn bão đổ bộ vào đất liền, mực nước hồ Ia Ly lúc 10 giờ ngày 28 tháng 10 năm 2020 là 512,59m (*thấp hơn mực nước cao nhất trước lũ là 514,2m*). Căn cứ bản tin dự báo lũ trên sông Sê San số 24/LUIA-PL/DBQG ngày 28 tháng 10 năm 2020 của Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và căn cứ Điều 10 của Quy trình vận hành, Công ty đã tham mưu đến Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Kon Tum ban hành Lệnh vận hành số 02/PCTT ngày 28 tháng 10 năm 2020 của Trưởng ban Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Kon Tum, Công ty đã hạ mực nước đón lũ đối với hồ Ia Ly lúc 15 giờ ngày 28 tháng 10 năm 2020, mực nước thượng lưu tại thời điểm này là 512,74m. Kết thúc đợt lũ cơn bão số 9 lúc 15 giờ ngày 29 tháng 10 năm 2020, mực nước thượng lưu đạt cao trình 514,68m thấp hơn 0,32m so với mực nước dâng bình thường 515m.

Câu 21. Cử tri A Mai, thôn Pleitrum-Đăkchoãh, phường Ngô Mây kiến nghị: *Đường tránh phía Đông thành phố Kon Tum (đoạn qua địa bàn phường Ngô Mây) có đường dân sinh cắt ngang qua đường tránh, có độ cao hơn 2 mét so với mặt đường tránh nhưng đơn vị thi công không làm đường vượt nổi, Nhân dân không đi lại được. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra, sớm làm đường vượt nổi để Nhân dân đi lại thuận tiện.*

Trả lời: Theo hồ sơ thiết kế được duyệt, các đường giao dân sinh đơn vị thi công đã thi công hoàn thiện; vị trí đường dân sinh cử tri kiến nghị là đường vào lô cao su (Km2+200), để thuận tiện đi lại cho người dân, đơn vị thi công kiểm tra và làm đường vượt nổi phù hợp⁽¹⁸⁾.

Câu 22. Cử tri Lưu Văn Đức, Tổ 1, phường Quyết Thắng kiến nghị: *Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cho Thanh tra, kiểm tra Dự án nạo vét sông Đăk Bla của Công ty Trường Long thực hiện có đúng không? Vì hiện nay, cử tri thấy chỉ hút cát bán chứ không phải nạo vét, đây là hành vi trốn thuế tài nguyên.*

Trả lời: Ngày 29 tháng 12 năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp Ủy ban nhân dân phường Lê Lợi và Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum tiến hành kiểm tra thực tế khu vực cử tri kiến nghị (*dọc sông Đăk Bla thuộc phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum*). Qua kiểm tra, rà soát, hiện tại không có “*Dự án nạo vét sông Đăk Bla*”, không thấy có hoạt động nạo vét, hút cát bán như ý kiến của cử tri, do đó nội dung kiến nghị của cử tri hiện chưa có cơ sở để giải quyết; ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị Ủy ban nhân dân thành

⁽¹⁷⁾ Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Sê San ban hành kèm theo Quyết định số 215/QĐ-TTg ngày 13 tháng 02 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ.

⁽¹⁸⁾ Theo Báo cáo số 06/BQLDA-KTTĐ ngày 14 tháng 01 năm 2021 của Ban Quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh.

phố Kon Tum căn cứ Quyết định số 568/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Kon Tum để tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, tránh các trường hợp lợi dụng việc thi công công trình để khai thác, sử dụng khoáng sản trái phép.

Câu 23. Cử tri phường Trần Hưng Đạo kiến nghị: *Hiện nay, vấn đề quy hoạch đất đô thị trên địa bàn phường đã làm hạn chế đến việc đầu tư phát triển của nhân dân. Vì, nhân dân muốn xây, cất nhà hoặc thế chấp ngân hàng để có vốn đầu tư phát triển kinh tế thì vướng vào quy hoạch, chính quyền không cho phép hoặc chỉ cho phép xây, cất nhà tạm khi nhà nước cần giải tỏa thì không được đền bù; ngân hàng thì không cho vay tiền do đất nằm trong vùng quy hoạch... Đây là vấn đề bức xúc trong nhân dân đã được cử tri phản ánh, kiến nghị nhiều lần nhưng các cấp vẫn chưa có giải pháp phù hợp. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị với Quốc Hội, Chính phủ cần có quy định trong Luật về việc quy hoạch đất nhưng nhân dân vẫn được quyền chuyển đổi mục đích sử dụng đất, được cấp phép xây cất nhà ở cấp 4 trở xuống, được thế chấp ngân hàng để vay vốn làm ăn ... Khi Nhà nước thu hồi đất thì vẫn được hỗ trợ, đền bù theo quy định của pháp luật nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân an cư lập nghiệp, phát triển kinh tế, ổn định đời sống.*

Trả lời:

- *Đối với quy định của pháp luật về cấp phép xây dựng có thời hạn đối với công trình không phù hợp với quy hoạch xây dựng:* Căn cứ quy định của Luật Xây dựng, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2016 quy định cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Theo đó, đối với công trình xây dựng phù hợp với mục đích sử dụng đất theo pháp luật đất đai nhưng không phù hợp với quy hoạch xây dựng vẫn được xem xét cấp giấy phép xây dựng có thời hạn theo quy định. Đồng thời, để hỗ trợ việc phá dỡ khi hết thời hạn tồn tại của công trình ghi trong giấy phép xây dựng có thời hạn do chậm thực hiện quy hoạch, tại Khoản 33 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 (có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021) đã quy định: “*Khi hết thời hạn tồn tại của công trình ghi trong giấy phép xây dựng có thời hạn và cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyết định thu hồi đất, chủ đầu tư cam kết phá dỡ công trình, nếu không tự phá dỡ thì bị phá dỡ và chịu mọi chi phí cho việc phá dỡ. Trường hợp quá thời hạn này, mà quy hoạch xây dựng chưa được thực hiện, chủ đầu tư được tiếp tục sử dụng công trình cho đến khi cơ quan nhà nước có quyết định thu hồi đất. Việc hỗ trợ khi phá dỡ được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai*”.

- *Đối với các quy định của pháp luật đất đai:* Căn cứ quy định của pháp luật về đất đai hiện hành, khi chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì không làm hạn chế quyền sử dụng đất của người dân đang sử dụng theo mục đích sử dụng đất đã được nhà nước công nhận (Ví dụ: Mục đích sử dụng đất của người dân đang là đất trồng cây hàng năm; lâu năm,... mà quy hoạch đô thị xác định là đất xây dựng công trình công cộng thì

người dân vẫn được đất trồng cây hàng năm, lâu năm cho đến khi Nhà nước có Thông báo thu hồi đất; nếu mục đích sử dụng đất của người dân được công nhận là đất ở thì người dân vẫn được xem xét, cấp giấy phép xây dựng nhà ở có thời hạn theo quy định của pháp luật Xây dựng). Tiếp thu ý kiến của cử tri, trong thời gian tới Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu ý kiến của cử tri để kiến nghị, hoàn thiện các quy định của pháp luật về đất đai.

Câu 24. Cử tri Nguyễn Thanh Bình, Tổ dân phố 4, phường Trường Chinh kiến nghị: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Công ty cổ phần cấp nước Kon Tum nên thống nhất và trả lời bằng văn bản cho người dân biết phí Môi trường là gì và đã sử dụng phí này thời gian qua như thế nào?

Trả lời:

- Về phí môi trường: Theo quy định tại khoản 1 Điều 148 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, như sau: “*Tổ chức, cá nhân xả thải ra môi trường hoặc làm phát sinh tác động xấu đối với môi trường phải nộp phí bảo vệ môi trường*”. Như vậy, phí bảo vệ môi trường là một khoản tiền mà cá nhân, tổ chức xả thải ra môi trường hoặc làm phát sinh tác động xấu đối với môi trường phải nộp nhằm cơ bản bù đắp chi phí và mang tính phục vụ khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cung cấp dịch vụ cho hoạt động bảo vệ, xây dựng, bảo dưỡng môi trường.

- Về sử dụng phí môi trường: Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ Quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, như sau: “*Tổ chức cung cấp nước sạch thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng nguồn nước sạch do mình cung cấp*”, vì vậy việc Công ty cổ phần Cấp nước Kon Tum thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt của các đối tượng sử dụng nước do Công ty cung cấp là đúng quy định.

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 9 Nghị định số 53/2020/NĐ-CP của Chính phủ, như sau: “*Đối với nước thải sinh hoạt: Để lại 10% trên tổng số tiền phí bảo vệ môi trường thu được cho tổ chức cung cấp nước sạch và 25% cho Ủy ban nhân dân phường, thị trấn để trang trải chi phí cho hoạt động thu phí*”.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định số 53/2020/NĐ-CP của Chính phủ, như sau: “*Phần còn lại, sau khi trừ số tiền phí được trích để lại theo quy định, tổ chức thu phí có trách nhiệm nộp vào ngân sách địa phương để sử dụng cho công tác bảo vệ môi trường; bổ sung nguồn vốn hoạt động cho Quỹ bảo vệ môi trường của địa phương để sử dụng cho việc phòng ngừa, hạn chế, kiểm soát ô nhiễm môi trường do nước thải, tổ chức thực hiện các giải pháp, phương án công nghệ, kỹ thuật xử lý nước thải*”.

Căn cứ các quy định nêu trên, việc thu và sử dụng phí môi trường đối với nước thải được các ngành, địa phương thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Câu 25. Cử tri Vũ Văn Thủy, thôn Kon Mơ Nay Kơ Tu 2, xã Đăk Blà kiến nghị: Tại khu đường tránh đường Hồ Chí Minh đi qua địa bàn xã (do Sở

Giao thông vận tải làm chủ đầu tư) từ đoạn đường nối với Quốc lộ 24 cũ qua khu đất tái định cư về phía thôn Kon Mơ Nay Kơ Tu 2 (Tập Đoàn 1 cũ) đều có rãnh thoát nước, nhưng tại sao còn một đoạn khoảng 50m lại không có bờ kè, taluy, rãnh thoát nước. Mặt khác, có một cống thoát nước qua đường nhưng không có rãnh thoát nước phần dưới hạ lưu, làm ảnh hưởng đến các hộ phía dưới nên đã dẫn đến việc các hộ tự ý dùng xi măng lấp cống. Vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải xem xét bổ sung phần chưa có taluy và rãnh thoát nước để khỏi làm ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân.

Trả lời: Dự án tuyến tránh đã thi công hoàn thiện theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt; vị trí lô đất của ông Vũ Văn Thủy hiện tại là đất sản xuất, đã có đường vào, nước từ cống dân sinh chảy theo chân taluy đã gia cố về vị trí cống ngang đường (Km7+087) và không ảnh hưởng đến phần đất sản xuất của ông Vũ Văn Thủy⁽¹⁹⁾.

Câu 26. Cử tri Vũ Thị Tám và một số cử tri thôn Kon Mơ Nay Kơ Tu 2, xã Đăk Blà kiến nghị: *Cống thoát nước khu tái định cư tuyến đường tránh mỗi lần mưa làm ngập một số nhà dân ở hạ lưu, trong đó có nhà gia đình tôi. Hiện nay, gia đình tôi đào mương nhờ bên đất hàng xóm đã gây sạt lở nên hàng xóm không cho nước chảy qua đất của hàng xóm nữa. Trong thời gian tới, nếu có mưa sẽ tiếp tục làm ngập nhà chúng tôi rất sâu. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh sớm chỉ đạo giải quyết cho người dân chúng tôi.*

Trả lời: Khu tái định cư công trình Tuyến tránh thành phố Kon Tum đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt bổ sung hạng mục gia cố mái taluy và xây mương thoát nước (Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum). Hạng mục gia cố mái taluy bằng bê tông xi măng nhà thầu thi công đã hoàn thiện; Hạng mục mương thoát nước bê tông xi măng, kích thước (100x120)cm, dài 105m; Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum đang thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, ngay sau khi người dân nhận được tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng, đơn vị thi công sẽ tiến hành thi công đoạn mương dẫn trên⁽²⁰⁾.

Câu 27. Cử tri Hồ Văn Hiệp, Tổ 1, phường Ngô Mây kiến nghị: *Lực lượng Dân quân làm nhiệm vụ tại khu cách ly Trường Cao đẳng Cộng đồng (tại Tổ 2, phường Ngô Mây) đợt 1 gồm 10 đồng chí; làm nhiệm vụ từ ngày 24 tháng 3 năm 2020 đến ngày 13 tháng 4 năm 2020 vẫn chưa được nhận chế độ theo quy định. Đợt 2 gồm 5 đồng chí làm nhiệm vụ từ ngày 18 tháng 5 năm 2020 đến nay, mỗi đồng chí chỉ được ứng trước 119.200đ/người/ngày. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết chế độ cho lực lượng Dân quân làm nhiệm vụ đúng theo quy định pháp luật.*

Trả lời: Qua kiểm tra, rà soát việc chi trả tại các cơ sở cách ly tập trung của tỉnh năm 2020 (tính từ ngày 24 tháng 3 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tạm ứng chi trả cho lực lượng DQTV thực hiện nhiệm vụ tại các cơ sở cách ly tập trung của tỉnh theo quy định tại

⁽¹⁹⁾ Theo Báo cáo 06/BQLDA-KTTĐ ngày 14 tháng 01 năm 2021 của Ban Quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh.

⁽²⁰⁾ Báo cáo 06/BQLDA-KTTĐ ngày 14 tháng 01 năm 2021 của Ban Quản lý dự án các Công trình giao thông tỉnh

Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ⁽²¹⁾ với số tiền là 119.200 đồng/người/ngày và chi trả đầy đủ mức bồi dưỡng chế độ đặc thù theo Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ⁽²²⁾ với số tiền là 150.000 đồng/người/ngày. Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát, báo cáo cụ thể việc chi trả nêu trên; trên cơ sở đó sẽ có chỉ đạo xử lý theo đúng quy định.

Câu 28. Cử tri phường Thống Nhất kiến nghị: *Tại các điểm đợi đến lượt khám trước phòng khám của Bệnh viện Đa khoa tỉnh không treo các mục ưu tiên về chế độ khám chữa bệnh theo quy định để người dân biết, trừ phòng khám siêu âm. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Y tế kiểm tra, trả lời cử tri biết.*

Trả lời: Căn cứ khoản 4 Điều 3 Luật Khám bệnh, chữa bệnh quy định "*Ưu tiên khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp cấp cứu, trẻ em dưới 6 tuổi, người khuyết tật nặng, người từ đủ 80 tuổi trở lên, người có công với cách mạng, phụ nữ có thai.*" và Quyết định số 1313/QĐ-BYT ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn quy trình khám bệnh tại khoa khám bệnh của bệnh viện quy định "*Công khai giờ khám bệnh, quy trình khám bệnh, bảng giá viện phí, đối tượng ưu tiên*".

Trong Bộ tiêu chí Chất lượng bệnh viện, Tiêu chí A1.5 có quy định về niêm yết công khai đối tượng được ưu tiên khám bệnh tại khu khám bệnh và có các ô làm thủ tục, bàn khám phân loại riêng cho từng đối tượng người bệnh: *ưu tiên, khám thường (hoặc các đối tượng khác do bệnh viện tự quy định, phù hợp với đặc thù chuyên môn)*. Như vậy, không có quy định cụ thể việc treo các mục ưu tiên về chế độ khám chữa bệnh tại các phòng khám bệnh. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã có Bảng hướng dẫn đối tượng ưu tiên được gắn ngay ở khu vực khám bệnh (*khu vực đăng ký, phân loại người bệnh*) và khu vực cận lâm sàng (*siêu âm, chẩn đoán hình ảnh*), đảm bảo người bệnh tiếp cận được, trong thời gian tới Sở Y tế sẽ yêu cầu bệnh viện nghiên cứu, gắn thêm Bảng hướng dẫn đối tượng ưu tiên ở các vị trí thuận lợi để người bệnh biết

II. HUYỆN ĐẮK HÀ

Câu 29. Cử tri A KLeh, thôn Kon Krok, xã Ngọc Réo kiến nghị: *Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải kiểm tra, có kế hoạch lắp lan can taly âm tại một số vị trí của gập thuộc Tỉnh lộ 671 (từ xã Ngọc Réo, huyện Đắk Hà đến xã Đắk Cấm, thành phố Kon Tum) để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.*

Trả lời: Tỉnh lộ 671 từ xã Ngọc Réo, huyện Đắk Hà đến xã Đắk Cấm, thành phố Kon Tum có nhiều vị trí của gập, tuy nhiên do nguồn kinh phí duy tu bảo dưỡng hằng năm ít chỉ đủ phát quang, vét rãnh, vá ổ gà... đảm bảo tầm nhìn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Vừa qua, Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum thông Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 về kế

⁽²¹⁾ Quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ.

⁽²²⁾ Về một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-1

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum, trong đó có dự kiến đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 671 đoạn từ Km0-Km52 từ nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ cho địa phương, do đó sau khi được cấp có thẩm quyền bố trí vốn, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo các đơn vị, địa phương có liên quan triển khai thực hiện đầu tư (*trong quá trình triển khai dự án, sẽ kiểm tra, cho lắp đặt lan can Taluy âm tại các vị trí xung yếu*).

Câu 30. Cử tri Phạm Hữu Hùng, thôn 4, xã Ngọc Wang kiến nghị: Tỉnh lộ 671 đoạn qua xã Ngọc Wang thuộc Km11+200 (ngã 3 xã Ngọc Wang) không có mương thoát nước dọc hai bên đường, khi mưa lớn nước chảy về nhiều tràn qua đường có nguy cơ gây hỏng đường. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải kiểm tra, làm mương thoát nước đoạn đường trên (nội dung này đã được Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại huyện Đăk Hà giám sát thực tế).

Trả lời: Tỉnh lộ 671 đoạn qua xã Ngọc Wang (ngã ba, xã Ngọc Wang) tương đối bằng phẳng, trước mắt, đơn vị quản lý khơi thông một số đoạn rãnh đảm bảo thoát nước, đồng thời thường xuyên kiểm tra, khơi thông rãnh dọc hai bên đường đoạn qua xã Ngọc Wang. Việc đầu tư rãnh gia cố bằng bê tông xi măng sẽ được bổ sung trong dự án: Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 671 đoạn từ Km0 - Km52 từ nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ cho địa phương⁽²³⁾ sau khi được Trung ương bố trí vốn.

Câu 31. Cử tri A Bao, thôn Đăk Duông kiến nghị: Vừa qua, cơn bão số 9 gây mưa lớn đã làm đất, cát từ thao trường bắn ở xã Ngọc Wang (do Bộ chỉ huy quân sự tỉnh quản lý) trôi xuống bồi lấp 350 cây cà phê của hộ ông A Dũng, 100 cây cà phê của hộ bà Y Nghiệp và lấp ao tưới cà phê (500m²) của hộ ông A Lim. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Bộ chỉ huy quân sự tỉnh kiểm tra, khắc phục.

Trả lời: Tiếp thu ý kiến của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan kiểm tra, xác định và có giải pháp cụ thể để giải quyết, trả lời cử tri theo quy định.

Câu 32. Cử tri Hoàng Thị Minh, thôn Tân Lập A, cử tri Bùi Ngọc Bích, thôn Kon Hnong Yop, xã Đăk Hring kiến nghị: Đoạn đường từ nhà ông Lưu Thiện Thông đến quán cà phê 168 trên đường Hồ Chí Minh có rãnh thoát nước dọc bị tắc, mỗi khi trời mưa nước chảy tràn vào nhà các hộ dân phía dưới gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt đời sống của các hộ dân và đoạn đường km1522+60 có đường mương bị tắc nghẽn. Chi cục quản lý đường bộ III.4 đã nạo vét nhưng chưa triệt để. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Chi cục quản lý đường bộ III.4 kiểm tra và khắc phục tình trạng trên để không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của các hộ dân xung quanh.

Trả lời: Đoạn qua thôn Tân Lập A, xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà thuộc lý trình Km1520+150 - Km1520+870 đường Hồ Chí Minh chưa được đầu tư xây

⁽²³⁾ Đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020.

dựng hệ thống rãnh thoát nước dọc, trong quá trình khai thác, nước từ mặt đường thường đổ vào sân vườn nhà dân khi trời mưa, vì vậy người dân đã tự khắc phục bằng đắp đất nâng cao sân nền. Tuy nhiên, vẫn có tình trạng khi mưa lớn kéo dài tại đường ngang Km1520+400 là ngã ba giao nhau giữa đường Đăk Kôi - Đăk Pxi với đường Hồ Chí Minh không có hệ thống thoát nước dọc nên nước từ đường ngang chảy tràn xuống đường Hồ Chí Minh và chảy tràn vào nhà dân.

Để khắc phục tình trạng trên, Cục Quản lý đường bộ III đã chỉ đạo Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Kon Tum (*là nhà thầu bảo dưỡng thường xuyên đường bộ*) tiến hành đào rãnh đất tại các vị trí chưa có rãnh để thoát nước về cống. Hiện nay, đoạn rãnh dọc này đã được Tổng cục Đường bộ Việt Nam phê duyệt hồ sơ báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Sửa chữa mặt đường các đoạn Km1514-Km1516 (*tuyến đường cũ bên trái*); Sửa chữa hệ thống thoát nước dọc các đoạn Km1520+150-Km1520+870 đường Hồ Chí Minh, tỉnh Kon Tum tại Quyết định số 4689/QĐ-TCĐBVN ngày 27 tháng 10 năm 2020 và sẽ được triển khai trong năm 2021⁽²⁴⁾.

Ngoài ra, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà có giải pháp để đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hệ thống thoát nước dọc trên các đường ngang để khắc phục tình trạng nước chảy tràn ra đường Hồ Chí Minh ảnh hưởng đến an toàn giao thông⁽²⁵⁾.

Câu 33. Cử tri Văn Bá Hà, thôn 1, xã Đăk La kiến nghị: *Cụm công nghiệp Đăk La quy hoạch chỉ có các đường chính, không có đường từ đường chính đi vào khu sản xuất. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo cơ quan liên quan xem xét, bố trí đường cho Nhân dân đi vào khu sản xuất.*

Trả lời: Cụm công nghiệp xã Đăk La được Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum phê duyệt tại Quyết định số 1379/QĐ-UB ngày 02 tháng 12 năm 2003⁽²⁶⁾. Hiện nay các đường giao thông nội bộ Cụm công nghiệp xã Đăk La đã được xây dựng theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt. Tuy nhiên, sau khu vực Cụm công nghiệp xã Đăk La là khu sản xuất của người dân và chưa có quy hoạch đường vành đai để người dân thuận tiện đi lại vận chuyển, lưu thông hàng hóa. Tiếp thu ý kiến của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà phối hợp với các đơn vị liên quan điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đường vành đai và đầu tư để người dân đi lại thuận tiện.

Câu 34. Cử tri Trịnh Văn Sương, thôn 1, xã Đăk La kiến nghị: *Mương tưới cấp 1 tại thôn 1, xã Đăk La vừa qua đã sạt lở do mưa lũ làm sập mương (tại đoạn cống xi phông) xuống suối, làm ảnh hưởng đến nhân dân sản xuất lúa. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý khai thác các công trình thủy lợi tỉnh kiểm tra, sửa chữa để có nước cho nhân dân sản xuất.*

Trả lời: Ban Quản lý khai thác các công trình thủy lợi tỉnh Kon Tum đã chủ động xử lý khắc phục xong và thông nước về cuối kênh đảm bảo phục vụ sản xuất cho Nhân dân trên địa bàn.

⁽²⁴⁾ Theo Văn bản số 10/CQLĐBIII-QLBTĐB ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Cục quản lý đường bộ III.

⁽²⁵⁾ Theo Văn bản số 10/CQLĐBIII-QLBTĐB ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Cục quản lý đường bộ III.

⁽²⁶⁾ Về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp xã Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum

Câu 35. Cử tri Huỳnh Quang Hải, thôn 5, xã Đăk Pxi kiến nghị: Sau các cơn bão số 7, 8, 9 năm 2020, Tỉnh lộ 677 (đoạn qua xã Đăk Pxy) xuống cấp nghiêm trọng. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải kiểm tra, có kế hoạch tu sửa để đảm bảo an toàn giao thông.

Trả lời: Theo kiến nghị cử tri, đơn vị được giao quản lý giao thông đã tổ chức kiểm tra các vị trí hư hỏng mặt đường và sửa chữa vá ổ gà (22 vị trí, diện tích 979m²) đảm bảo giao thông trên tuyến. Theo Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum thông qua Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020, trong đó có dự án: Sửa chữa nền, mặt đường, hệ thống thoát nước, an toàn giao thông Km25-Km39+060 đường Đăk Kôi - Đăk Pxi từ nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ địa phương quản lý, bảo trì đường bộ, do đó sau khi được cấp có thẩm quyền bố trí vốn, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo các đơn vị, địa phương có liên quan triển khai thực hiện đầu tư.

Câu 36. Cử tri Hoàng Công Ái, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đăk Long kiến nghị: Phía hạ lưu thủy điện Đăk Pxi 6, trước cơn bão số 9 bị sạt lở đất của các hộ dân dài 536m, thiệt hại 3,6 ha đất sản xuất và cây trồng của người dân; sau cơn bão số 9 tiếp tục sạt lở 520m, thiệt hại 0,8 ha. Đã có 58 hộ dân viết đơn gửi thủy điện đề nghị giải quyết nhưng chưa có kết quả. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan yêu cầu thủy điện Đăk Pxi 6 hợp tác xác định nguyên nhân sạt lở để giải quyết và trả lời cho các hộ dân.

Trả lời: Liên quan đến nội dung trong quá trình thi công thủy điện Đăk Pxi 6 làm thay đổi dòng chảy, gây sạt lở đất sản xuất của người dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị liên quan xem xét, giải quyết theo đúng quy định (tại Công văn số 169/VP-NNTN ngày 19 tháng 01 năm 2021). Theo đó, ngày 14 tháng 01 năm 2021 liên ngành Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà, Ủy ban nhân dân xã Diên Bình (huyện Đăk Tô) và Ủy ban nhân dân xã Đăk Long (huyện Đăk Hà) cùng với chủ đầu tư đã tiến hành kiểm tra thực tế và thống nhất khối lượng, diện tích bị ảnh hưởng để thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ. Đồng thời, chủ đầu tư cũng đã cam kết giải quyết dứt điểm việc chi trả bồi thường, hỗ trợ cho người dân trong tháng 3 năm 2021, không để đơn thư vượt cấp như thời gian qua.

III. HUYỆN ĐĂK TÔ

Câu 37. Cử tri A Chiến, Bí thư Đảng ủy xã Tân Cảnh kiến nghị: Hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có quy định về tách thửa đối với đất ở⁽²⁷⁾, còn các loại đất khác (đất nông nghiệp) thì Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum chưa có quy

⁽²⁷⁾ Quyết định số 62/2014/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở.

định cụ thể⁽²⁸⁾. Do đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được làm các thủ tục tách thửa đất đối với đất nông nghiệp theo quy định của pháp luật, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh sớm có văn bản quy định cụ thể về diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Trả lời: Nội dung kiến nghị của cử tri A Chiến, Bí thư Đảng ủy xã Tân Cảnh tương tự như ý kiến, kiến nghị của cử tri Phùng Trần Hưng Đạo và xã Hòa Bình thành phố Kon Tum đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết, trả lời tại Câu 10 Báo cáo này.

Câu 38. Cử tri A Hoàng, Trưởng thôn 5, xã Diên Bình kiến nghị: *Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành của tỉnh phối hợp với Công ty Cổ phần đầu tư thủy điện Đăk Psi 6 sớm hỗ trợ, bồi thường cho người dân bị thiệt hại đất sản xuất và cây trồng do xây dựng thủy điện Đăk Psi 6 làm dòng chảy của sông thay đổi gây sạt lở ảnh hưởng đến đất sản xuất và cây trồng của người dân.*

Trả lời: Nội dung kiến nghị của cử tri tương tự như ý kiến, kiến nghị của cử tri Hoàng Công Ái, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đăk Long đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết, trả lời tại Câu 36 Báo cáo này.

Câu 39. Cử tri Dương Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kon Đào kiến nghị: *Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sư đoàn 10, Quân đoàn 3, thực hiện thu hồi và chuyển một phần diện tích khoảng 31 ha tại địa bàn xã Kon Đào về cho địa phương quản lý như đề xuất tại Biên bản phối hợp giải quyết tình trạng xâm lấn đất đã giao cho Sư đoàn 10, Quân đoàn 3 đang quản lý, sử dụng trên địa bàn xã Kon Đào, huyện Đăk Tô ngày 23 tháng 4 năm 2019.*

Trả lời: Diện tích đất mà Sư đoàn 10 đã thông nhất với Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô để thu hồi giao về địa phương quản lý đã được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy CNQSD đất cho Sư đoàn 10 để sử dụng vào mục đích trồng rừng; trong quá trình quản lý sử dụng một phần diện tích đất (khoảng 31 ha) đã bị người dân lấn chiếm để sản xuất nông nghiệp nhưng chưa được xử lý theo quy định hiện hành, trách nhiệm này thuộc về chủ thể quản lý sử dụng đất và chính quyền địa phương; do đó, để có cơ sở thu hồi đất giao về địa phương quản lý, tránh được các khiếu nại, khiếu kiện xảy ra, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô phối hợp với Sư đoàn 10 và Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, rà soát và xử lý dứt điểm việc lấn chiếm đất trước khi đề xuất lập các thủ tục giao về địa phương quản lý. Sau khi xử lý dứt điểm việc lấn chiếm đất của người dân, trường hợp Sư đoàn 10 không còn nhu cầu sử dụng đất thì có văn bản tự nguyện trả lại đất (kèm theo các hồ sơ có liên quan) gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để tham mưu thu hồi và giao Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô quản lý, sử dụng theo đúng quy định.

⁽²⁸⁾ Tại khoản 31 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ quy định về diện tích tối thiểu của thửa đất được tách “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất cho phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương”.

IV. HUYỆN TU MƠ RÔNG

Câu 40. Cử tri xã Đăk Tờ Kan kiến nghị: *Hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có chủ trương nhưng chưa có hướng dẫn cụ thể về định mức kinh tế kỹ thuật nên Ủy ban nhân dân xã Đăk Tờ Kan chưa triển khai thực hiện được dự án trồng rừng. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh sớm có hướng dẫn để xã có cơ sở triển khai thực hiện.*

Trả lời: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 38/2005/QĐ-BNN ngày 06 tháng 7 năm 2005 về định mức kinh tế kỹ thuật trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng và bảo vệ rừng, trong đó đã xác định rõ từng hạng mục, nội dung công việc (*Gieo sạ, xử lý thực bì, trồng, chăm sóc, quản lý bảo vệ...*), do đó đề nghị các địa phương khi lập dự toán trồng rừng cho từng loài cây cụ thể thực hiện theo định mức kinh tế - kỹ thuật này và đơn giá vật tư, tiền lương hiện hành để triển khai thực hiện.

Câu 41. Cử tri xã Đăk Na kiến nghị: *Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng cầu đi xã Đăk Sao và xã Đăk Na (thay ngàm Tỉnh lộ 678, đoạn km 19).*

Trả lời: Ngày 09 tháng 12 năm 2020, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 69/NQ-HĐND thông qua dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (*đang trình Trung ương xem xét bố trí vốn*), theo đó dự án Sửa chữa nền, mặt đường, hệ thống thoát nước, an toàn giao thông đoạn Km12-Km28, Tỉnh lộ 678 từ nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ địa phương quản lý, bảo trì đường bộ. Sau khi được cấp có thẩm quyền bố trí vốn, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ thông tin đến cho cử tri và chỉ đạo các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện đầu tư tuyến đường đảm bảo an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trên địa bàn.

Câu 42. Cử tri xã Tê Xăng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh: *Kiến nghị với Trung ương bố trí kinh phí sửa chữa, nâng cấp Quốc lộ 40B.*

Trả lời (HTKT): Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có Kế hoạch sửa chữa, nâng cấp Quốc lộ 40B trong năm 2021, dự kiến triển khai vào Quý II năm 2021, gồm các dự án: (i) Dự án: Sơn vạch tim đường đoạn Km204+516-Km205+275; hộ lan tôn sóng các vị trí Km163+651-Km163+731; Km163+884-Km163+980; Km166+675-Km166+753; Km171+274-Km171+558; Km179+944-Km180+024 (ii) Dự án: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, gia cố lề, rãnh dọc thoát nước, an toàn giao thông đoạn Km177+800- Km181 và (iii) Dự án: Sửa chữa nền, mặt đường, gia cố lề, rãnh dọc thoát nước, an toàn giao thông đoạn Km199- Km205.

Câu 43. Cử tri xã Tê Xăng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh: *Bố trí kinh phí sửa chữa, nâng cấp Tỉnh lộ 672 (đoạn từ xã Tu Mơ Rông, từ cầu đi xã Ngọc Lây, đi xã Măng Ri) để hạn chế tai nạn giao thông cho nhân dân, nhất là mùa mưa bão.*

Trả lời: Tại kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI đã thông qua dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tại Nghị quyết số

69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020, theo đó sẽ đầu tư dự án Sửa chữa nền, mặt đường, hệ thống thoát nước, an toàn giao thông đoạn Km44+600 - Km55+230, Tỉnh lộ 672 từ nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ địa phương quản lý, bảo trì đường bộ. Sau khi được cấp có thẩm quyền bố trí vốn, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ thông tin đến cho cử tri và chỉ đạo các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện đầu tư tuyến đường đảm bảo an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trên địa bàn.

V. HUYỆN ĐẮK GLEI

Câu 44. Cử tri xã Đăk Choong kiến nghị: *Hiện nay, Công ty 16/5 hiện đang nạo vét, khắc phục đập Đăk Tin (khởi công từ đầu năm 2020 đến nay chưa xong). Các cơn bão số 9,10,11 vừa qua đã làm đập Đăk Tin bị đất đá vùi lấp nhiều hơn, nhân dân không có nước để phục vụ tưới tiêu vụ Đông Xuân. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý khai thác các công trình thủy lợi tỉnh đẩy nhanh tiến độ khắc phục sửa chữa, sớm hoàn thành để nhân dân kịp mùa vụ sản xuất.*

Trả lời: Theo hợp đồng thi công xây dựng Công trình hồ chứa Đăk Tin, xã Đăk Choong được thực hiện từ ngày 13 tháng 11 năm 2019 đến ngày 13 tháng 11 năm 2021, hiện tại khối lượng xây lắp đã đạt được 80,46% so với hợp đồng. Trong tháng 9, tháng 10 vừa qua công trình tạm dừng thi công để tập trung phòng, chống lũ; hiện tại công trình đã thi công trở lại và dự kiến sẽ hoàn thành đúng tiến độ trước mùa mưa năm 2021. Trong thời gian thi công, Ban Quản lý khai thác các công trình thủy lợi tỉnh đã chỉ đạo đơn vị thi công phối hợp cùng Trạm quản lý thủy nông huyện Ngọc Hồi bám sát lịch thời vụ sản xuất, thường xuyên kiểm tra, nạo vét phát dọn hệ thống kênh tưới, khắc phục ngay những chỗ bị hư hỏng rò rỉ chống thất thoát nước, đưa đủ nước tới cuối khu tưới, bảo đảm phục vụ 100% diện tích hợp đồng của công trình.

Câu 45. Cử tri thôn Đăk Nhoong, xã Đăk Nhoong: *Trước đây, việc triển khai dự án Thủy điện Đăk Pru 3 trên địa bàn thôn Đăk Nhoong có lấy ý kiến tham vấn cộng đồng thôn và người dân trong thôn đã đồng ý. Tuy nhiên, qua thực tế hiện nay bà con nhận thấy việc triển khai dự án sẽ ảnh hưởng lớn đến đất sản xuất của người dân. Do vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, có giải pháp để người dân ổn định sản xuất.*

Trả lời: Công ty Cổ phần thủy điện Đăk Pru 3 đã liên hệ, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Đăk Gleï để tiến hành rà soát, thực hiện bồi thường và tìm kiếm quỹ đất để thực hiện tái định canh cho các hộ dân bị ảnh hưởng nhằm ổn định sản xuất. Sau khi có vị trí phù hợp, Công ty Cổ phần thủy điện Đăk Pru 3 sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương để trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo đúng quy định. Tiếp thu ý kiến của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các ngành tiến hành rà soát quy hoạch thủy điện trên địa bàn tỉnh⁽²⁹⁾ (trong đó có thủy điện Đăk Pru 3), kiên quyết tham mưu loại bỏ khỏi quy hoạch đối với các dự án không đảm bảo hiệu quả kinh tế, có chiếm dụng rừng tự

⁽²⁹⁾ Công văn số 34/UBND-HTKT ngày 06 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

nhiên, ảnh hưởng lớn đến dân cư và tác động xấu đến môi trường. Sau khi có kết quả rà soát của các ngành, trường hợp nếu dự án thủy điện Đắk Pru 3 đảm bảo khả thi, ít ảnh hưởng đến dân cư và môi trường thì sẽ được tiếp tục thực hiện; trường hợp không đảm bảo, các ngành sẽ tham mưu chấm dứt dự án.

VI. HUYỆN NGỌC HÒI

Câu 46. Cử tri thị trấn Plei Kần kiến nghị: Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng tỉnh giám sát đầu tư đối với dự án cấp nước sinh hoạt thị trấn Plei Kần (do Công ty Cấp nước Đà Nẵng-Ngọc Hôi đầu tư). Vì hiện nay, dự án đã đầu tư không đúng với danh mục công khai ban đầu như: Công suất thiết kế, hệ thống đường ống phân phối nước chưa phủ hết các điểm dân cư có nhu cầu dùng nước; rào chắn bảo vệ lòng hồ (đầu năm 2020 có 01 trẻ em chết đuối); quy mô hồ chứa không được nâng cấp mà còn thu hẹp tràn xả lũ gây nguy hiểm cho an toàn hồ chứa...

Trả lời: Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy cấp nước Ngọc Hôi của Công ty Cổ phần cấp nước Đà Nẵng Ngọc Hôi với quy mô công suất gồm 2 giai đoạn: Giai đoạn I (2016-2020) là 5.000 m³/ngày đêm, Giai đoạn II (2020-2025) là 5.000 m³-10.000 m³/ngày đêm. Đến nay, Công ty đã đầu tư hoàn thành đầu tư xây dựng Giai đoạn I. Tuy nhiên, công suất đưa vào khai thác, vận hành và cung cấp nước sạch trung bình hàng ngày chỉ đạt khoảng 1.000 m³/ngày đêm với khoảng 2.000 hộ gia đình và tổ chức sử dụng. Qua rà soát, Dự án còn những hạn chế, chưa đầu tư hoàn thành theo dự án được chấp thuận, chưa phối hợp tốt với địa phương để bảo vệ nguồn nước⁽³⁰⁾. Để khắc phục những hạn chế trên, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp tục chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hôi và các đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát dự án, yêu cầu Công ty Cổ phần cấp nước Đà Nẵng Ngọc Hôi (Chủ đầu tư) khẩn trương khắc phục những hạn chế nêu trên.

Câu 47. Cử tri thị trấn Plei Kần kiến nghị: Ban Quản lý dự án điện nông thôn miền Trung vừa qua đã và đang thi công thực hiện một số hạng mục cải tạo, nâng cấp mạng lưới điện nhưng đến nay các nội dung thực hiện chưa đảm bảo như: Khi đào hố chôn trụ điện không trả lại hiện trạng ban đầu; tiến độ thực hiện công trình kéo điện phía sau trường THPT Nguyễn Trãi (thuộc thị trấn Plei Kần) đến nay chưa hoàn thành (theo hợp đồng thi công thì sẽ hoàn thành vào ngày 10/9/2020). Tại Công văn số 1859/CREB-QLCT ngày 20 tháng 5 năm 2020 của Ban Quản lý dự án điện nông thôn miền Trung trả lời cho cử tri Phạm Thị Vương - Tổ dân phố 6, nhưng bà Vương không thống nhất với nội dung trả lời của Ban Quản lý dự án điện nông thôn miền Trung. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Công thương kiểm tra, giám sát việc thực hiện của

⁽³⁰⁾ Đập và xung quanh lòng hồ chưa được chủ đầu tư xây dựng hàng rào bảo vệ, chưa cử người thường xuyên kiểm tra bảo vệ khu vực đập và lòng hồ; Hệ thống mương ngăn nước (gom nước) chảy xuống lòng hồ (đặc biệt là nước thải khu dân cư đường Nguyễn Sinh Sắc) chưa được chủ đầu tư xây dựng đầy đủ; Chưa cung cấp nước đến hết các khu vực có nhu cầu dùng nước trên địa bàn thị trấn Plei Kần (đặc biệt khu vực thôn 5); Van xả tràn hẹp, không đủ khả năng thoát nước về mùa mưa, gây nguy hiểm cho đập, làm ảnh hưởng đến khu vực hạ lưu; Công tác phối hợp giữa Công ty Cổ phần cấp nước Đà Nẵng Ngọc Hôi với chính quyền địa phương chưa tốt, đặc biệt trong công tác kiểm tra, xử lý việc người dân tắm, giặt, sinh hoạt cá nhân tại khu vực hồ nước gây mất an toàn, đồng thời ảnh hưởng vệ sinh môi trường nguồn nước cung cấp cho người dân

Ban Quản lý dự án điện nông thôn miền Trung đối với các nội dung cử tri kiến nghị nêu trên và thông tin lại để cử tri biết.

Trả lời: Dự án cải tạo, nâng cấp mạng lưới điện thuộc thị trấn Ngọc Hồi nhằm để đảm bảo cung cấp điện liên tục, an toàn trên địa bàn; dự án chỉ thực hiện thay dây dẫn tiết diện lớn hơn, thay đổi kết cấu không đảm bảo và bổ sung chèn các cột tại các vị trí có khả năng không đảm bảo an toàn, trong đó đoạn tuyến cắt qua đất Bà Phạm Thị Vượng chỉ thực hiện cải tạo trên tuyến cũ (*đã được xây dựng trước đây*); hồ sơ dự án cải tạo được Bộ Công Thương phê duyệt và thỏa thuận với cấp có thẩm quyền; việc thi công được thực hiện theo đúng thiết kế được duyệt.

Thửa đất Bà Phạm Thị Vượng nằm giáp đường Nguyễn Huệ và đường giao thông liên thôn, có đường dây 22Kv hiện hữu cắt qua đất nhà bà, nên nguyện vọng để có đất làm nhà cho con là chính đáng; trên cơ sở kiến nghị của bà và các hộ dân, Ban Quản lý dự án điện nông thôn miền Trung đã xem xét, đề nghị đơn vị Tư vấn dịch chuyển đoạn tuyến đường dây 22Kv này đi dọc đường Trần Hưng Đạo (*Quốc lộ 14c*) về hướng xã Đăk Kan để tránh thửa đất của bà Vượng và các hộ dân, hiện tại Ban Quản lý dự án điện nông thôn miền Trung đã trình Tổng Công ty Điện lực miền Trung xem xét, quyết định. Sau khi có ý kiến của Tổng Công ty Điện lực miền Trung, Ban Quản lý dự án điện nông thôn miền Trung sẽ triển khai thực hiện theo quy định..

Câu 48. Cử tri thị trấn Plei Kần kiến nghị: *Trong thời gian qua, Công ty Cổ phần Tân Phát tích nước để trữ của vận hành, nước dâng lên cao hơn so với cao trình đã được cắm mốc giải phóng mặt bằng, làm ảnh hưởng đến cây cối, hoa màu của nhân dân có đất sản xuất. Việc xả nước của Công ty cổ phần Tân Phát làm cuốn trôi đất đai, cây cối, hoa màu của một số hộ dân ở vùng hạ lưu. Vì vậy, yêu cầu Công ty cổ phần Tân Phát bồi thường diện tích đất đã bị Công ty san ủi làm thủy điện ảnh hưởng đến đời sống của 52 hộ dân có đất sản xuất trên địa bàn liên quan đến Thủy điện Plei Kần⁽³¹⁾. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Công ty cổ phần Tân Phát nhanh chóng phối hợp với Ủy ban nhân dân thị trấn cùng các ngành có liên quan tiến hành kiểm tra, rà soát, xây dựng phương án và hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng theo đúng quy định.*

Trả lời: Công ty cổ phần Tân Phát đã tự ý tích nước để vận hành thử nghiệm thiết bị công trình khi chưa được Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép. Việc tự ý tích nước của đơn vị diễn ra trùng với thời gian trên địa bàn xảy ra cơn bão số 5, 6, 9 và do đơn vị thực hiện không đảm bảo Quy trình vận hành hồ chứa, dẫn đến tình trạng ngập úng, gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản, hoa màu trong vùng lòng hồ thủy điện của người dân.

⁽³¹⁾: 01 Nguyễn Văn Chính; 02 Nguyễn Văn Phúc; 03 Lê Văn Long; 04 Nguyễn Văn Cẩn; 05 Phạm Thị Phú; 06 Trần Thanh Nhân; 07 Nguyễn Công Biên; 08 Huỳnh Sáu; 09 A Vít; 10 Hứa Thị Kim; 11 Lục Văn Vinh; 12 Trương Văn Dương; 13 Đàm Thị Thơm; 14 Lương Văn Hải; 15 Nông Văn Đại; 16 Lương Văn Sung; 17 Nông Văn Thành; 18 Lương Văn Kiên; 19 Y Hum; 20 Đàm Văn Quyết; 21 Phạm Văn Hoàn; 22 Nguyễn Văn Diễm; 23 Nguyễn Công Sơn; 24 Lương Chin (Vũ Thị Hiền); 25 Lương Thị Điều; 26 Lương Mười; 27 Nguyễn Văn Nhân; 28 A Liu; 29 Nguyễn Văn Nhung; 30 Phan Văn Huệ; 31 Trần Thị Hòa; 32 Trần Bốn; 33 A Blang; 34 Y Ly Na; 35 A Miền; 36 A Meak; 37 A Nút; 38 Y In; 39 A Seng; 40 Y Sa; 41 A Đường; 42 Phi Lip Hmang; 43 A Sang; 44 A Wiêl; 45 Phan Kế Toại; 46 Y Tring; 47 A Bông; 48 Phạm Văn Bộ; 49 Vũ Đăng Thu; 50 A Luyen; 51 A Nghi; 52 Ngân Bá Nhượng.

Theo kiến nghị của người dân, Công ty Cổ phần Tân Phát đã phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra xác định thiệt hại để làm cơ sở bồi thường hỗ trợ. Đến nay, Công ty Cổ phần Tân Phát đã thực hiện xong việc thỏa thuận, bồi thường, hỗ trợ cho người dân theo đúng quy định.

Câu 49. Cử tri thôn 6, thị trấn Plei Kần kiến nghị: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, yêu cầu Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum làm sổ khoán và sổ liên kết cho những hộ đã nhận khoán (vì khi nào thu hồi cây và đất để các hộ nhận khoán được hưởng quyền lợi xin được cấp đất ở khu vực thị trấn) khu vực tại thôn 6.

Trả lời: Tại khu vực thôn 6, thị trấn Plei Kần, Nông trường cao su Plei Kần trực thuộc Công ty TNHH MTV Cao Su Kon Tum (Công ty) đang quản lý 46,20ha cao su, với 59 hộ thuộc mô hình hộ nhận khoán và hộ liên kết (Trong đó, 33,22 ha diện tích nhận khoán với 35 hộ; 12,98 ha diện tích liên kết với 24 hộ). Hiện tại 59 hộ này chưa thực hiện ký hợp đồng giao nhận khoán, hợp đồng liên kết - khoán với Công ty. Nguyên nhân là do sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum và các sở ngành chuyên môn thống nhất tỷ lệ phân chia lợi ích mới của hộ nhận khoán và hộ liên kết lần lượt là 45,33% và 49,03% (theo Biên bản làm việc ngày 21 tháng 11 năm 2011). Trên cơ sở đó, Công ty đã ban hành phương án điều chỉnh về giao, nhận khoán và liên kết chăm sóc, thu hoạch mủ cao su tại Công văn số 233/PA-CSKT ngày 28 tháng 02 năm 2012, đồng thời thông báo rộng rãi đến các hộ dân để thực hiện ký kết lại hợp đồng giao nhận khoán, hợp đồng liên kết - khoán theo phương án mới tại Thông báo số 262/TB-CSKT ngày 09 tháng 3 năm 2012. Mục đích của việc ký lại hợp đồng giao nhận khoán, hợp đồng liên kết - khoán là thay thế tỷ lệ phân chia lợi ích mới và nâng quyền lợi cho người lao động theo hướng có lợi hơn so với hợp đồng cũ trước đây. Khi Công ty triển khai ký hợp đồng theo phương án mới cho các hộ nhận khoán, hộ liên kết tại khu vực thôn 6, thị trấn Plei Kần thì các hộ dân không chịu ký hợp đồng. Đến nay, để được hưởng các quyền lợi khi địa phương thu hồi đất thì các hộ dân lại muốn được ký hợp đồng với Công ty.

Về việc này Công ty có ý kiến như sau: Công ty thống nhất ký hợp đồng giao nhận khoán, hợp đồng liên kết - khoán với các hộ dân đang nhận vườn cây khai thác mủ tính đến thời điểm hiện tại, ngày hợp đồng được lấy theo ngày tại thời điểm người dân ký hợp đồng. Công ty sẽ không ký hợp đồng đối với các diện tích khoán hoặc liên kết đã thực hiện thanh lý, cưa cắt vườn cây, trả đất về địa phương. Các hộ dân có nguyện vọng ký kết hợp đồng giao nhận khoán, hợp đồng liên kết - khoán liên hệ Nông trường cao su Plei Kần để được hướng dẫn thực hiện.

Câu 50. Cử tri thôn 5, thị trấn Plei Kần kiến nghị: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến với Chi cục quản lý đường bộ III.4 (tỉnh Kon Tum) để lắp đèn tín hiệu, làm gờ giảm tốc độ phản quang... tại khúc cua khu vực Nhà máy cao su Vạn lợi (cụ thể từ km 1494 đến km 1496, đoạn từ nhà máy chế biến mủ Cao su Thuận lợi đến cầu Đăk Mốt), vì hiện nay tại khu vực này thường xảy ra tai nạn giao thông làm chết người.

Trả lời: Nội dung kiến nghị của cử tri đã được Cục Quản lý đường bộ III đã rà soát, báo cáo Tổng cục Đường bộ Việt Nam và đã được Bộ Giao thông vận tải chấp thuận vào kế hoạch bảo trì hệ thống Quốc lộ năm 2021 tại Văn bản số 7441/BGTVT-KCHT ngày 30 tháng 7 năm 2020 và sẽ được triển khai trong năm 2021⁽³²⁾.

Câu 51. Cử tri thôn 5, thị trấn Plei Kần kiến nghị: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến với Chi cục quản lý đường bộ III.4 (tỉnh Kon Tum) làm đường mương thoát nước tại Quốc lộ 14 (tại khu vực nhà ông A Em. Vị trí cụ thể: từ km 1492 đến đoạn đường khu nhà ông A Em khoảng 100m), vì đoạn đường này không có đường mương để thoát nước khi mưa về, nước trên đường đổ hết xuống nhà ông và nhà của một số dân xung quanh.

Trả lời: Nội dung kiến nghị của cử tri liên quan nâng cấp sửa chữa cục bộ về mương nước, lắp đèn tín hiệu, làm gờ giảm tốc độ phản quang... trên Quốc lộ 14 tương tự ý kiến kiến nghị cử tri thôn 5, thị trấn Plei Kần đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết, trả lời tại Câu 50 Báo cáo này.

Câu 52. Cử tri Đình Thị Sin, thôn Hào Lý, xã Sa Loong kiến nghị: Đề nghị Ban Quản lý khai thác các công trình thủy lợi tỉnh Kon Tum tu sửa lại tuyến kênh mương nhánh cấp 1 khu vực nội đồng của thôn Hào Lý thuộc Công trình thủy lợi Đập Đăk Kan, vì hiện nay nhiều đoạn đã bị sạt lở, vùi lấp ảnh hưởng đường giao thông, ảnh hưởng đến việc điều tiết nước phục vụ sản xuất của nhân dân.

Trả lời: Hệ thống kênh nhánh cấp 1 khu vực nội đồng của thôn Hào Lý thuộc công trình hồ chứa Đăk Kan, xã Sa Loong gồm tuyến kênh N2, N4, N6, N8, N10, N12 với tổng chiều dài 1,5km bằng đất, chưa được kiên cố hóa. Vào mùa mưa một số vị trí cục bộ bị bồi lấp do các tuyến đường đi vào khu sản xuất không có rãnh thoát nước nên đổ vào kênh, Ban Quản lý khai thác các công trình thủy lợi tỉnh đã chỉ đạo Trạm quản lý thủy nông huyện Ngọc Hồi thường xuyên kiểm tra, nạo vét các vị trí bị bồi lấp và hàng năm trước mỗi vụ sản xuất Ban Quản lý khai thác các công trình thủy lợi tỉnh đều thực hiện nạo vét, phát dọn kênh mương. Hiện tại hệ thống kênh của công trình vẫn hoạt động bình thường, đảm bảo phục vụ tưới vụ Đông Xuân năm 2020-2021.

Câu 53. Cử tri thôn Đăk Wang, xã Sa Loong kiến nghị: Đề nghị Ban Quản lý khai thác các công trình thủy lợi tỉnh Kon Tum (là đơn vị trực tiếp quản lý và vận hành công trình thủy lợi đập Đăk Wang) có giải pháp để quản lý chặt chẽ diện tích đập theo quy định; tổ chức cắm mốc cao trình của đập để các hộ dân sản xuất quanh đập biết, thực hiện; kiểm tra lại cao trình dâng nước vì hiện nay khi đóng van xả để tích nước thì làm ngập úng một số diện tích lúa, cà phê của nhân dân.

Trả lời: Hằng năm, Ban Quản lý khai thác các công trình thủy lợi tỉnh vận hành hồ chứa Đăk Wang đúng theo quy trình vận hành đã được phê duyệt để đảm bảo cung cấp đủ nước tưới cho 33,05 ha đất canh tác gồm 11,05 ha lúa

³² Theo Văn bản số 10/CQLĐBIII-QLBTĐB ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Cục quản lý đường bộ III.

và 22 ha cây công nghiệp. Trong thời gian tới, để đảm bảo an toàn cho công trình và nhiệm vụ cấp nước tưới cho nhu cầu sản xuất chung của nhân dân; đồng thời tuân thủ các quy định về quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, Ban Quản lý khai thác các công trình thủy lợi tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân xã Sa Loong phối hợp, tuyên truyền, vận động Nhân dân không sản xuất trong phạm vi bảo vệ khu vực lòng hồ (Theo đường mực nước đã tích hàng năm) và thực hiện việc quản lý và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng phạm vi được quy định tại Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum⁽³³⁾.

Câu 54. Cử tri xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi kiến nghị: *Việc triển khai áp dụng thu giá dịch vụ đo đạc theo Quyết định số 208/QĐ-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về phê duyệt phương án giá dịch vụ đo đạc lập bản đồ địa chính trong trường hợp cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất mới hoặc cho phép thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất ở những nơi chưa có bản đồ địa chính, mức giá dịch vụ theo quy định là quá cao. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, có cơ chế, chính sách miễn giảm giá dịch vụ đo đạc và đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình khó khăn, neo đơn, người dân tộc thiểu số.*

Trả lời: Nội dung kiến nghị của cử tri tương tự như ý kiến, kiến nghị của cử tri phường Trần Hưng Đạo và xã Hòa Bình thành phố Kon Tum đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết, trả lời tại Câu 9 của Báo cáo này.

Câu 55. Cử tri xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi kiến nghị: *Đề nghị Ban Quản lý khai thác các công trình thủy lợi tỉnh Kon Tum quan tâm tu sửa lại hệ thống kênh mương thủy lợi khu vực thôn Măng Tôn, xã Pờ Y để đảm bảo nguồn nước tưới tiêu hoa màu của Nhân dân, vì hiện nay hệ thống kênh mương thủy lợi đã xuống cấp, hư hỏng dẫn nước kém, vào mùa khô thường thiếu nước tưới tiêu.*

Trả lời: Tuyến kênh theo ý kiến kiến nghị của cử tri xã Pờ Y là tuyến kênh N2 thuộc công trình hồ chứa Măng Tôn, qua kiểm tra hiện trạng tuyến kênh có kết cấu bằng bê tông cốt thép, hiện tại tuyến kênh vẫn đảm bảo dẫn nước tưới phục vụ tưới nhưng tại vị trí K0 + 685m ÷ K0 + 693m (l=8m) tường bên của kênh bị hư hỏng do người dân tự ý chèn đất đá vào lòng kênh để cho xe đi qua vận chuyển nông sản vào mùa sản xuất, Ban Quản lý khai thác các công trình thủy lợi tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo Trạm quản lý thủy nông huyện Ngọc Hồi chủ động khắc phục đảm bảo dẫn nước phục vụ sản xuất, do đó để đảm bảo phục vụ sản xuất và an toàn cho công trình, Ban Quản lý khai thác các công trình thủy lợi tỉnh đề nghị chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động người dân trong vùng có biện pháp an toàn để vận chuyển nông sản tránh gây hư hỏng kênh mương, ảnh hưởng đến công tác điều tiết nước phục vụ sản xuất và an toàn công trình.

⁽³³⁾: Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc Ban hành quy định phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi, việc cắm mốc chỉ giới và khoảng cách giữa các mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Câu 56. Cử tri xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi kiến nghị: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải đầu tư vỉa hè, hệ thống thoát nước Quốc lộ 40, đoạn từ nhà ông Đào Xuân Tiếp (km 12+200) đến nhà ông Thao Bình (km12+300, cống chào thôn Măng Tôn). Đoạn đường này vào mùa mưa thường xuyên bị đất bồi lấp, khó thoát nước, gây ô nhiễm môi trường.

Trả lời: Đoạn vỉa hè, hệ thống thoát nước trên (Km 12+200 đến Km12+300 Quốc lộ 40) trước đây thuộc dự án Đường nội bộ Khu trung tâm, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y được đầu tư xây dựng từ năm 2006. Trong quá trình triển khai xây dựng, mặt bằng vỉa hè của đoạn đường này không thực hiện được công tác giải phóng mặt bằng nên hạng mục vỉa hè, hệ thống thoát nước chưa được đầu tư xây dựng. Đến năm 2012, dự án đã dừng thực hiện, quyết toán dự án. Hằng năm Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế đều thực hiện đầy đủ công tác kiến thiết thị chính, đảm bảo vệ sinh môi trường... đoạn đường này. Tuy nhiên, do nguồn vốn đầu tư ngân sách nhà nước còn hạn chế nên chưa có nguồn vốn để triển khai hạng mục nêu trên theo ý kiến, kiến nghị cử tri. Trong thời gian đến, sau khi cân đối được nguồn vốn, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh sẽ triển khai thực hiện.

Câu 57. Cử tri xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi kiến nghị: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm, chỉ đạo Ban Quản lý các Khu kinh tế tỉnh đầu tư mở rộng hệ thống cấp nước sinh hoạt đến các khu vực, địa điểm: Từ Trường THCS Pờ Y đến Chợ xã Pờ Y; đường lô 2, lô 3 thôn Đăk Mế; Khu dân cư khu vực cầu sắt thôn Măng Tôn; lô 2 thôn Iệc. Các khu vực, địa điểm này thường xuyên thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô.

Trả lời: Công trình Nhà máy cấp nước sinh hoạt Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y được đầu tư xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2013 (đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ JICA Nhật bản và nguồn vốn trong nước), công trình cấp nước sinh hoạt tại xã Pờ Y (dịch vụ công ích) do Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế thuộc Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh (Công ty) quản lý vận hành, thực hiện theo cơ chế tự chủ, tự đảm bảo toàn bộ chi phí, không được nhà nước cấp hoặc hỗ trợ kinh phí hoạt động. Việc đầu tư mở rộng hệ thống cấp nước sinh hoạt đến các khu vực theo như kiến nghị của cử tri là cần thiết, tuy nhiên do nguồn vốn để đầu tư mở rộng hệ thống cấp nước lớn, trong khi đó nguồn thu từ hoạt động cấp nước sạch của Nhà máy chỉ đủ các chi phí để duy trì vận hành việc cung cấp nước sạch cho Nhân dân trên địa bàn. Do đó, hiện nay Công ty chưa cân đối được nguồn kinh phí để đầu tư mở rộng mạng lưới đường ống cấp 3 đến từng vị trí sử dụng nước theo đề nghị của người dân.

Để đảm ứng nhu cầu cấp nước sinh hoạt cho người dân, trước mắt tại vị trí tại khu vực dân cư từ điểm trường THCS đến chợ xã Pờ Y: Qua khảo sát tại khu vực này có khoảng 44 hộ dân sinh sống, chiều dài đường lấp đặt ống tương đối ngắn; để có cơ sở xem xét, đề nghị các hộ dân tại khu vực này có 2 nhu cầu lấp đặt sử dụng nước sạch làm đơn đề nghị gửi về Công ty để tổng hợp, nắm bắt nhu cầu sử dụng nước, xem xét tính hiệu quả và thực hiện. Các vị trí khác như: lô 2, lô 3 của thôn Đăk Mế; khu đi vào cầu sắt thôn Măng Tôn; lô 2 thôn Iệc:

Qua khảo sát, hiện nay dân cư tại các khu vực trên thửa thốt, số nhà ít, chiều dài đường ống phải lắp đặt lớn, kinh phí đầu tư lớn, Công ty sẽ xem đầu tư mở rộng khi cân đối được nguồn.

Câu 58. Cử tri Trần Thị Mùa, thôn Chiên Chiết, xã Đăk Xú kiến nghị: Trên Quốc lộ 40, đoạn từ dốc Đăk Xú (giáp với thị trấn Plei Kần) xuống đến Nhà hàng 38A đã có rãnh thoát nước, nhưng đoạn từ Nhà hàng 38A trở xuống không có rãnh thoát nước. Vì vậy, vào mùa mưa nước chảy từ trên dốc xuống tràn vào nhà dân. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm, chỉ đạo Sở Giao thông vận tải đầu tư làm hệ thống thoát nước để đảm bảo việc thoát nước ở khu vực này.

Trả lời: Trên cơ sở ý kiến, kiến nghị của cử tri Nguyễn Văn Định, thôn Xuân Tân, xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi (trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI), Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải báo cáo đề xuất Tổng cục Đường bộ Việt Nam đầu tư bổ sung rãnh thoát nước dọc đoạn Km1+690-Km2+350 (trái tuyến) và Km1+690-Km2+630 (phải tuyến) Quốc lộ 40 với kinh phí 6 tỷ đồng và hoàn thành trong năm 2020. Theo ý kiến, kiến nghị của cử tri bổ sung thêm hệ thống thoát nước dọc, ghi nhận ý kiến của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục kiến nghị Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đầu tư.

Câu 59. Cử tri Bùi Công Bộ, thôn Xuân Tân, xã Đăk Xú kiến nghị: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm đầu tư hệ thống thoát nước 2 bên rãnh dọc Quốc lộ 40 đoạn qua thôn Xuân Tân, tiếp giáp với thôn Đăk Tang (hiện nay Ủy ban nhân dân tỉnh đã đầu tư hệ thống thoát nước hết khu vực thôn Đăk Tang), vì mưa lớn nước chảy tràn vào nhà dân ở 2 bên đường tại đoạn thôn Xuân Tân.

Trả lời: Ghi nhận ý kiến của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục kiến nghị Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đầu tư.

Câu 60. Cử tri Đăk Giá 1, xã Đăk Ang kiến nghị: Hiện nay, việc khám chữa bệnh Bảo hiểm Y tế thuộc đối tượng Người có công thì nơi khám chữa bệnh ban đầu là Bệnh viện Đa khoa huyện. Đối tượng này chủ yếu lớn tuổi, hay đau yếu, đi lại khó khăn. Vì vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm, chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với các đơn vị liên quan xem xét, điều chỉnh nơi khám chữa bệnh ban đầu cho đối tượng Người có công tại Trạm Y tế xã để việc đi lại khám chữa bệnh được thuận lợi.

Trả lời: Theo quy định Điều 8 Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ Y tế quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế: “Người tham gia bảo hiểm y tế được quyền đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại một trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Điều 3 và Điều 4 Thông tư này (cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hợp đồng với Bảo hiểm y tế) không phân biệt địa giới hành chính, phù hợp với nơi làm việc, nơi cư trú và khả năng đáp ứng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh”.

Trường hợp của cử tri là đối tượng có công, nên được đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi, theo quy định của Luật

bảo hiểm y tế hiện hành, người tham gia Bảo hiểm y tế có quyền thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu để đảm bảo quyền lợi bảo hiểm y tế. Để thay đổi nơi đăng ký khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế ban đầu, người dân cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm: Tờ khai TK1-TS, Thẻ Bảo hiểm y tế và giấy tờ tùy thân. Nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện/tỉnh nơi cấp thẻ Bảo hiểm y tế. Cơ quan Bảo hiểm xã hội sẽ cấp thẻ Bảo hiểm y tế mới sau 3 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ. Chi tiết cử tri liên hệ với phòng Bảo hiểm xã hội huyện Ngọc Hồi để được hướng dẫn cụ thể.

Câu 61. Cử tri Nguyễn Thị Phương, Phó Chủ tịch HĐND xã Đăk Ang kiến nghị: *Mưa bão vừa qua đã làm hư hỏng và trôi cầu treo qua sông Pô Kô đổ vào xã Đăk Ang (cầu treo thôn Long Zon Đăk Sút; Ya Tun). Hiện nay, đi qua xã chỉ có một cây cầu bê tông, địa bàn xã trải dài dọc theo sông Pô Kô, vì vậy ảnh hưởng rất lớn đến việc đi lại, vận chuyển nông sản và đời sống của nhân dân. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm đầu tư cầu kiên cố để Nhân dân đi lại, vận chuyển nông sản và phục vụ đời sống của Nhân dân được thuận lợi.*

Trả lời: Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 1537/UBND-HTKT ngày 06 tháng 5 năm 2020⁽³⁴⁾ đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải quan tâm, xem xét tiếp tục ưu tiên đầu tư 14 công trình cầu dân sinh trên địa bàn tỉnh Kon Tum, trong đó có cầu Đăk Sút 2 tại xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi nhằm thay thế cầu treo trên. Sau khi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải bố trí vốn thực hiện, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải triển khai thực hiện và thông tin đến cho cử tri xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi biết, giám sát. Bên cạnh đó, để khắc phục các công trình, Ủy ban nhân dân tỉnh đã hỗ trợ cho Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi 4.500 triệu đồng để thực hiện⁽³⁵⁾.

Câu 62. Cử tri thôn Đăk B'Lái, xã Đăk Ang kiến nghị: *Công ty Cổ phần Tấn Phát thi công thủy điện Plei Kần, chưa thực hiện xong việc thỏa thuận bồi thường cho dân đối với đất bị ảnh hưởng do thi công kéo lưới điện nhưng vẫn thực hiện đào hố chôn trụ điện trên đất của dân (đang thực hiện chôn trụ điện trên đất của dân). Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Công ty cổ phần Tấn Phát nhanh chóng phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Đăk Ang, các ngành liên quan phải thực hiện xong việc bồi thường đất bị ảnh hưởng mới được thực hiện công việc tiếp theo.*

Trả lời: Qua kiểm tra thì công trình đường dây điện trên không phải đường dây đầu nối nhà máy thủy điện Plei Kần mà thuộc công trình đường dây đầu nối nhà máy thủy điện Đăk Piu 2, theo báo cáo của Công ty Cổ phần đầu tư thủy điện Đăk Piu 2 đến thời điểm hiện nay đã hoàn thành việc chi trả tiền bồi thường hỗ trợ cho các hộ dân thôn Đăk B'lái, xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi. Cụ thể: đã chi trả tiền bồi thường hỗ trợ móng trụ, hành lang tuyến đường dây cho 56 hộ bị ảnh hưởng với tổng số tiền chi trả là 22.300.000 đồng.

⁽³⁴⁾ Về việc ưu tiên đầu tư các công trình dân sinh trên địa bàn tỉnh từ nguồn vốn kết dư của dự án LRAMP.

⁽³⁵⁾ Tại Quyết định số 1297/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Câu 63. Cử tri thôn 2, xã Đăk Kan kiến nghị: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải kiểm tra, làm biển cảnh báo nguy hiểm và gỡ giảm tốc độ trên Quốc lộ 14C tại đoạn đường từ kho phân Minh Trí đến Cây xăng 732 (vị trí đầu đường đi vào thôn 2 gần cổng chào của xã Đăk Kan), vì đoạn đường này thường hay xảy ra tai nạn giao thông.

Trả lời: Ghi nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo đơn vị quản lý kiểm tra và tiếp tục theo dõi, nếu mất an toàn giao thông sẽ bổ sung hệ thống an toàn giao thông khu vực này đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện tham gia giao thông.

Câu 64. Cử tri xã Đăk Dục kiến nghị: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục, hồ sơ liên quan việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hiện nay, còn tồn đọng nhiều hồ sơ của Nhân dân trên địa bàn xã (30 hồ sơ) chưa được giải quyết.

Trả lời: Qua kiểm tra sổ tiếp nhận và trả kết quả, trong năm 2020 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Ngọc Hồi có tiếp nhận 123 hồ sơ liên quan đến lĩnh vực đất đai trên địa bàn xã Đăk Dục, đã phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, xác minh và giải quyết 114 hồ sơ, còn tồn 9 hồ sơ, trong đó: 04 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất hiện đang chờ thực hiện nghĩa vụ tài chính; 04 hồ sơ cấp Giấy CNQSD đất lần đầu (01 hồ sơ nộp vào ngày 28 tháng 11 năm 2020 và 03 hồ sơ nộp vào ngày 14 tháng 12 năm 2020) và 01 hồ sơ chuyển nhượng QSD đất nộp ngày 20/11/2020 (đang chờ thực hiện nghĩa vụ tài chính). Như vậy, đối với 09 hồ sơ tồn hiện Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Ngọc Hồi đang giải quyết và chưa quá thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đất đai theo quy định. Đối chiếu sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi, các hồ sơ đều được giải quyết đảm bảo thời gian theo quy định. Việc cử tri xã Đăk Dục kiến nghị về việc chậm giải quyết hồ sơ “Hiện nay, còn tồn đọng nhiều hồ sơ của Nhân dân trên địa bàn xã (30 hồ sơ) chưa được giải quyết” là chưa đúng với thực tế.

Câu 65. Cử tri A Lươn, thôn Ngọc Hiệp, xã Đăk Dục kiến nghị: Công thoát nước hai bên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua thôn Ngọc Hiệp) vừa qua Chi cục quản lý đường bộ III.4 (tỉnh Kon Tum) làm cống âm. Tuy vậy, vào mùa mưa nước thoát không hết tràn vào nhà dân ở đoạn dưới và tràn qua đường đã gây khó khăn cho người và các phương tiện tham gia giao thông. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Chi cục quản lý đường bộ III.4 có phương án khắc phục (cụ thể mở rộng cống thoát nước đường Hồ Chí Minh đoạn từ ngã 3 Đăk Dục đến thôn Đăk Hú, xã Đăk Dục) để đảm bảo an toàn giao thông và không ảnh hưởng đến sinh hoạt và đời sống của Nhân dân.

Trả lời: Đoạn tuyến từ Km1472+00-Km1472+200 đường Hồ Chí Minh 02 bên đã được đầu tư rãnh thoát nước dọc bê tông xi măng lắp ghép, Chi cục quản lý đường bộ III.4 (đơn vị quản lý đường Hồ Chí Minh) đã thường xuyên chỉ đạo Hạt Quản lý đường bộ Ngọc Hồi vét dọn mương rãnh để thoát nước. Tuy nhiên, tại đoạn tuyến trên người dân sinh sống, buôn bán dọc 2 bên đường và thường xuyên xả rác xuống rãnh gây ô nhiễm môi trường, làm giảm khả năng

thoát nước của rãnh. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Đăk Dục vận động người dân không xả rác (*xuống cống, rãnh...*) ảnh hưởng đến khả năng thoát nước.

VII. HUYỆN KON PLÔNG

Câu 66. Cử tri huyện KonPlông kiến nghị: *Hiện nay, do ảnh hưởng của thiên tai, lũ bão (đặc biệt là thiệt hại do cơn bão số 9 và số 12 năm 2020), Tỉnh lộ 676 từ trung tâm huyện Kon Plông đi vào 6 xã của huyện đã xuống cấp, hư hỏng nặng, nhiều đoạn đường bị sạt lở ở nhiều điểm với khối lượng rất lớn, ngập tràn và cầu treo bị lũ cuốn trôi. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí để khắc phục sửa chữa, nâng cấp nhằm đảm bảo giao thông cho 6 xã phía Bắc của huyện. Đồng thời, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét ưu tiên bố trí danh mục đầu tư công giai đoạn 2021-2025 đối với các công trình đã đăng ký với Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn 1773/UBND-TCKH ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông. Cụ thể: Đường Ngọc Hoàng - Măng Bút - Tu Mơ Rông - Ngọc Linh (đoạn từ km 9+165 - km 21+00: Hạng mục: Cầu Đăk Nghé 2; Cầu Đăk Ri và Cầu Đăk Zăng), tổng mức vốn đầu tư 45 tỷ đồng. Đường từ Quốc lộ 24 đi khu nghỉ dưỡng khu vực Đông Nam, tổng mức vốn đầu tư 109 tỷ đồng. Đường giao thông kết nối Tỉnh lộ 676 đi xã Trà Vinh, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, tổng mức vốn đầu tư 35 tỷ đồng. Đường từ trung tâm huyện kết nối với đường Đông Trường Sơn, tổng mức đầu tư 112 tỷ đồng.*

Trả lời: Hiện nay nhu cầu đầu tư khắc phục, sửa chữa các tuyến đường do ảnh hưởng của mưa lũ năm 2020 trên địa bàn tỉnh là rất lớn trong lúc nguồn vốn đầu tư của tỉnh hạn chế; đối với Tỉnh lộ 676, Ủy ban nhân dân tỉnh đã bố trí vốn⁽³⁶⁾ và chỉ đạo Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo đơn vị quản lý đường triển khai hốt sạt, sửa chữa tứ nón cầu... để đảm bảo giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân trên địa bàn; đồng thời tại kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khóa XI thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tại Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020; theo đó, dự kiến sẽ đầu tư dự án: Xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 676 nối huyện Kon Plông - tỉnh Kon Tum với các huyện Sơn Tây, Sơn Hà - tỉnh Quảng Ngãi từ vốn ngân sách Trung ương bố trí cho các dự án trọng điểm, lan tỏa, có tính chất liên vùng, liên tỉnh giai đoạn 2021-2025. Do đó, sau khi được cấp có thẩm quyền bố trí vốn và đảm bảo các thủ tục cần thiết, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ thông tin đến cho cử tri và chỉ đạo các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện theo quy định.

Đối với Danh mục các công trình đầu tư công giai đoạn 2021-2025 theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông tại Công văn 1773/UBND-TCKH

⁽³⁶⁾ Quyết định số 87/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung kinh phí thực hiện khắc phục thiệt hại Tỉnh lộ 673, Tỉnh lộ 676 do ảnh hưởng của bão số 5, số 6 năm 2019; Quyết định số 1297/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh năm 2020. Dự án Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 676 nối huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum với các huyện Sơn Tây, Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi với tổng mức đầu tư khoảng 1.472 tỷ đồng, đề xuất đầu tư từ nguồn vốn NSTW hỗ trợ đầu tư các dự án trọng điểm, liên vùng.

ngày 26 tháng 10 năm 2020 với tổng nhu cầu vốn 301.000 triệu đồng⁽³⁷⁾ đã được Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI thông qua tại Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum từ nguồn vốn ngân sách địa phương, ngân sách trung ương, do đó sau khi các bộ ngành Trung ương bố trí vốn sẽ triển khai thực hiện.

Câu 67. Cử tri huyện Kon Plông kiến nghị: Công tác xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai của huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đang được triển khai từ năm 2020 trên địa bàn 7 xã, thị trấn theo Quyết định số 315/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Hiện nay, còn 02 xã: Đăk Tăng và Đăk Nén chưa được bố trí kinh phí để thực hiện. Để công tác quản lý đất đai trên địa bàn xã Đăk Tăng và xã Đăk Nén đi vào ổn định và đồng bộ, đồng thời sớm hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nhân dân theo chủ trương chung của Chính phủ, cử tri đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh sớm bố trí kinh phí để thực hiện đo đạc chính quy, hoàn thành hồ sơ thủ tục, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân xã Đăk Tăng và xã Đăk Nén huyện Kon Plông trong năm 2021.

Trả lời: Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 1078/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2020; trên cơ sở kế hoạch được duyệt, Sở Tài nguyên và Môi trường đã lập hồ sơ mời thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn thầu và ký hợp đồng đặt hàng số 35/HĐ-TV ngày 15 tháng 12 năm 2020 với Công ty TNHH tư vấn Trắc địa và Môi trường triển khai nhiệm vụ Đo đạc lập bản đồ địa chính và cấp Giấy CNQSD đất xã Đăk Nén và xã Đăk Tăng huyện Kon Plông vào ngày 15 tháng 12 năm 2020. Hiện nay, Đơn vị thi công đang trong giai đoạn thu thập số liệu nội nghiệp và sẽ sớm phối hợp Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông, Ủy ban nhân dân xã Đăk Tăng và Đăk Nén để triển khai nhiệm vụ nhằm đáp ứng nguyện vọng của cử tri.

Câu 68. Cử tri huyện Kon Plông kiến nghị: Hiện nay, theo mục 1; 2, Khoản 1, Điều 72 Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 quy định: giáo viên Mầm non phải đạt chuẩn trình độ chuyên môn từ Cao đẳng trở lên, giáo viên Tiểu học, THCS phải đạt chuẩn từ Đại học trở lên. Hiện tại, đa số các em sinh viên người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện đã tốt nghiệp các chuyên ngành sư phạm, có trình độ Cao đẳng (các em chủ yếu học tại Trường Cao đẳng sư phạm Kon Tum). Nếu đối chiếu với quy định Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 năm 2019 thì các em không đủ điều kiện để xét tuyển vào viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo của huyện. Để tạo điều kiện cho các em sinh viên là người dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn huyện mới tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm được tuyển dụng vào ngành Giáo dục và Đào tạo, cử tri huyện Kon Plông đề nghị UBND tỉnh Kon Tum kiến nghị với Chính phủ có cơ chế đặc thù cho các em sinh

⁽³⁷⁾ Trong đó: (1). Đường từ Quốc lộ 24 đi khu nghỉ dưỡng khu vực Đông Nam (TMĐT 109 tỷ đồng, nguồn NSTW). (2) Đường Ngọc Hoàng-Măng Bút-Tu Mơ Rông-Ngọc Linh (đoạn từ Km 9+165 - Km21+00); Hạng mục: Cầu Đăk Nghé 2, cầu Đăk Rì và cầu Đăk Zăng (TMĐT 45 tỷ đồng, nguồn NSTW hỗ trợ quản lý bảo trì đường bộ, Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư). (3). Đường từ trung tâm huyện kết nối đường Đông Trường Sơn (TMĐT 112 tỷ đồng, nguồn NSDP). (4). Đường giao thông kết nối Tỉnh lộ 676 tỉnh Kon Tum đi xã Trà Vinh, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam (TMĐT 35 tỷ đồng, nguồn NSDP).

viên là người dân tộc thiểu số đã tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm được ưu tiên xét tuyển vào viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo bậc Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn huyện.

Trả lời: Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 quy định giáo viên mầm non có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên; giáo viên tiểu học, trung học cơ sở có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên. Do đó, việc tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo phải đảm bảo trình độ chuẩn theo quy định. Vì vậy, các em sinh viên đã tốt nghiệp cao đẳng sư phạm thuộc các ngành đào tạo giáo viên tiểu học và trung học cơ sở, trung cấp giáo dục mầm non trên địa bàn huyện Kon Plông không đủ chuẩn đào tạo để tuyển dụng viên chức. Để triển khai có hiệu quả Luật Giáo dục năm 2019, Nghị định số 116/2020/NĐ-CP của Chính phủ⁽³⁸⁾ đối với việc hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên học trình độ đại học, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên theo hình thức đào tạo chính quy, liên thông chính quy và sinh viên học văn bằng thứ 2 gắn với nhu cầu của địa phương.

Để thực hiện chính sách trên, Sở Giáo dục và Đào tạo đang tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án “*Phát triển đội ngũ giáo viên mầm non và phổ thông tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030*” trong đó có nội dung: Thực hiện chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên học trình độ đại học, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên theo hình thức đào tạo chính quy, liên thông chính quy và sinh viên học văn bằng thứ 2 trình độ đại học theo quy định tại Nghị định số 116/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Do đó, để giải quyết bất cập trên, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông tiếp tục rà soát, đăng ký nhu cầu đào tạo liên thông chính quy trình độ đại học, cao đẳng theo quy định tại Nghị định số 116/2020/NĐ-CP đối với con em sinh viên là người dân tộc thiểu số đã tốt nghiệp sư phạm nhưng chưa đạt chuẩn đào tạo theo quy định gắn với nhu cầu tuyển dụng giáo viên của huyện trong thời gian tới và gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về đào tạo giáo viên theo địa chỉ; đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng thông tin kịp thời đến cử tri về chính sách trên.

VIII. HUYỆN SA THẦY

Câu 69. Cử tri xã Sa Bình và xã Sa Nghĩa kiến nghị: *Hiện nay, Tỉnh lộ 675 đi qua xã Sa Bình và xã Sa Nghĩa có nhiều đoạn đã xuống cấp, mặt đường hư hỏng tạo thành nhiều ổ gà lớn, có nhiều đoạn gấp khúc, che khuất tầm nhìn của người và phương tiện đi lại; xe lưu thông nhiều nhưng mặt đường hẹp nên dễ xảy ra tai nạn. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị Trung ương xem xét nâng cấp, mở rộng đường để đảm bảo an toàn cho người dân cũng như giảm lưu lượng xe lưu thông*

Trả lời: Tỉnh lộ 675 đoạn qua xã Sa Bình và Sa nghĩa một số đoạn (Km13+600-Km15; Km20+034-Km21+650) đã xuống cấp, tuy nhiên do nguồn kinh phí duy tu bảo dưỡng thường xuyên hằng năm rất ít, không đáp ứng được

³⁸ Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm.

nhu cầu duy tu bảo dưỡng. Để đảm bảo an toàn giao thông trên Tỉnh lộ 675, Sở Giao thông vận tải đã tổ chức kiểm tra, vá dặm mặt đường một số vị trí hư hỏng nặng trên đoạn tuyến này trong quý III và Quý IV năm 2020 (đã vá 10 vị trí với diện tích 1.689m²). Trong thời gian tới, về việc sửa chữa, nâng cấp đoạn tuyến này đã Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum thông qua tại Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, theo đó dự án: Xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 675 đoạn từ Km0 - Km24 từ vốn ngân sách Trung ương (Vốn trong nước) giai đoạn 2021-2025. Sau khi được cấp có thẩm quyền bố trí vốn và đảm bảo các thủ tục cần thiết, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ thông tin đến cho cử tri và chỉ đạo các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện đầu tư.

PHẦN II

CÁC Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ SAU KỲ HỌP THỨ 11

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA XI

A. KIẾN NGHỊ NHIỀU LẦN

I. THÀNH PHỐ KON TUM

Câu 70. Cử tri phường Lê Lợi và phường Thắng Lợi⁽³⁹⁾ kiến nghị: Công ty cổ phần cấp nước Kon Tum cung cấp nước sạch cho các hộ dân trên địa bàn toàn thành phố nói chung và phường Lê Lợi nói riêng. Nhưng Công ty xử lý nước không sạch, vẫn còn tạp chất, có màu đỏ, đục như nước phèn nên người dân không sử dụng được, nếu sử dụng phải qua hệ thống lọc. Đến nay, tình trạng trên vẫn chưa khắc phục. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Công ty cổ phần cấp nước Kon Tum xử lý triệt để tình trạng trên.

Trả lời: Theo quy định, hằng năm Sở Y tế chỉ đạo kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại các cơ sở cấp nước trên địa bàn tỉnh, việc kiểm tra, giám sát chất lượng nước đã được thực hiện đầy đủ về tần suất, cũng như nội dung kiểm tra theo quy định của Bộ Y tế. Tính từ năm 2017 đến năm 2020, tổng số mẫu nước được kiểm tra là 18 mẫu, trong đó: Số mẫu đạt các tiêu chuẩn chất lượng là 18 mẫu, tỷ lệ 100%.

Theo ý kiến, kiến nghị của cử tri của Phường Lê Lợi và Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, Sở Y tế với chức năng nhiệm vụ được giao⁽⁴⁰⁾ đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tổ chức kiểm tra lấy mẫu nước tại vòi sử dụng nước sau đồng hồ của hộ gia đình cử tri Trần Thị Thu Trang (địa chỉ: số 294 Phạm Văn

⁽³⁹⁾ Cử tri Nguyễn Đăng Cường, Tổ dân phố 3, phường Thắng Lợi; trước đó, cử tri phường Lê Lợi đã kiến nghị tại Hội nghị TXCT sau Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Khóa XI.

⁽⁴⁰⁾ Nhiệm vụ Sở Y tế: Hướng dẫn, giám sát, kiểm tra, đánh giá chất lượng nước ăn uống và chất lượng nguồn nước khai thác (Theo quy định tại điểm 6, mục C Kế hoạch số 3234/KH-UBND ngày 01/12/2017 của UBND tỉnh về cấp nước an toàn và chống thất thoát, thất thu nước sạch giai đoạn 2017-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum). Chủ trì phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra và giám sát chất lượng nước sạch của các đơn vị cấp nước sạch trên địa bàn theo quy định của Bộ Y tế; khi kiểm tra phải lấy mẫu nước tại các hộ dân; kết quả kiểm tra gửi các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố để theo dõi, giám sát (Theo quy định tại điểm 3 Văn bản số 3846/UBND-HTKT ngày 12 tháng 10 năm 2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh nước sạch, bảo đảm cấp nước an toàn, liên tục).

Đông, tổ dân phố 4, phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum) và hộ gia đình cử tri Nguyễn Đăng Cường (*địa chỉ: số 118 Bà Triệu, tổ dân phố 3, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum*). Qua kết quả lấy mẫu nước, thử nghiệm các chỉ tiêu: Coliforms, E.coli, pH, Clo dư, độ đục, độ oxy hóa, Nitrat, Nitrit, sắt tổng, độ cứng, Sunfat, Amoni, Mangan (*các chỉ tiêu mà Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thực hiện được*) đều đạt các chỉ tiêu chất lượng nước ăn uống theo QCVN 01:2009/BYT ban hành kèm theo Thông tư số 04/2009/TT-BYT ngày 17 tháng 6 năm 2009 của Bộ Y tế về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống”. Như vậy, mẫu nước được kiểm tra tại hộ gia đình cử tri Trần Thị Thu Trang và hộ gia đình cử tri Nguyễn Đăng Cường nêu trên đạt các chỉ tiêu thử nghiệm chất lượng nước ăn uống theo QCVN 01:2009/BYT “*Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống*”.

Trong thời gian tới, để đảm bảo chất lượng nước cấp cho người dân trên địa bàn thành phố Kon Tum đạt theo quy định về nước sạch sinh hoạt và hạn chế khách hàng (*cử tri*) sử dụng nước sạch phản ánh về chất lượng nước không đảm bảo trong thời gian đến, Sở Xây dựng đã có văn bản đề nghị Công ty cổ phần Cấp nước Kon Tum⁽⁴¹⁾ thực hiện đúng nội dung về cấp nước an toàn theo Quyết định số 537/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về phê duyệt Kế hoạch cấp nước an toàn Hệ thống cấp nước thành phố Kon Tum; Bảo đảm nguồn nước cung cấp liên tục và đúng tiêu chuẩn chất lượng vệ sinh cho nhu cầu sử dụng của khách hàng (*trừ trường hợp bất khả kháng*). Trường hợp có sự cố dẫn đến cung cấp không đảm bảo thì đơn vị cấp nước phải khắc phục kịp thời, bồi thường thiệt hại cho khách hàng... (*nếu có*); kiểm tra định kỳ và báo cáo kết quả xét nghiệm mẫu nước gửi về Sở Y tế, trong trường hợp mẫu nước không đạt tiêu chuẩn quy định thì phải có trách nhiệm xử lý khẩn cấp; phối hợp, hướng dẫn khách hàng sử dụng nước sạch kiểm tra, sử dụng nước sạch và các vật tư, thiết bị của hệ thống cấp của khách hàng sau đồng hồ đo nước đảm bảo chất lượng nước sạch theo quy định và lắp đặt đúng kỹ thuật, tránh xảy ra sự cố gây thất thoát nước...

B. Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CHUNG

I. THÀNH PHỐ KON TUM

Câu 71. Cử tri các xã: Ngọc Bay, Đăk Cấm, Vinh Quang kiến nghị: *Thực hiện Nghị quyết số 36/2020/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh, sinh hoạt phí của Chủ tịch Hội người cao tuổi và Hội chữ thập đỏ không có, nhưng theo Điều lệ Hội ở cấp xã vẫn còn chức danh này. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, hỗ trợ sinh hoạt phí chức danh nêu trên để các Hội này hoạt động có hiệu quả hơn.*

Trả lời: Kinh phí hoạt động của các tổ chức Hội (*trong đó có Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ ở cơ sở...*) đã được Sở Tài chính trả lời và hướng dẫn tại Văn bản số 3636/STC-QLNS ngày 29 tháng 9 năm 2020 gửi Hội Người cao tuổi tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện theo

⁽⁴¹⁾ Tại Văn bản số 212/SXD-PTĐTHKT ngày 19 tháng 02 năm 2021 của Sở Xây dựng.

phân cấp hiện hành. Trong đó, nêu rõ về nguyên tắc kinh phí hoạt động của Hội Người cao tuổi, Hội chữ thập đỏ cơ sở (*trong đó có sinh hoạt phí,...*) thực hiện theo nguyên tắc tự bảo đảm từ các nguồn hội phí, nguồn tài trợ, nguồn thu hợp pháp của Hội; Ngân sách nhà nước chỉ hỗ trợ kinh phí trong trường hợp gắn với nhiệm vụ nhà nước giao. Việc hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Hội Người cao tuổi, Hội chữ thập đỏ cơ sở trong trường hợp Hội được giao thêm nhiệm vụ do nhà nước giao thì Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã xem xét hỗ trợ theo phân cấp ngân sách và quy định hiện hành.

Tại Khoản 2 Điều 3 Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể “(1) Đối với hội có tính chất đặc thù: Kinh phí thực hiện chế độ thù lao được ngân sách nhà nước cấp hàng năm theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. (2) Đối với các hội còn lại: Kinh phí thực hiện chế độ thù lao do hội bảo đảm”, theo Quyết định số 500/QĐ-CT ngày 19 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi tỉnh Kon Tum thì trên địa bàn tỉnh có 13 hội đặc thù là Hội cấp tỉnh⁽⁴²⁾, không có hội cấp xã (phường). Như vậy, việc phụ cấp cho chức danh Chủ tịch Hội cấp xã (phường) do các hội cấp xã (phường) tự đảm bảo vì các hội không phải là Hội đặc thù.

II. HUYỆN ĐẮK GLEI

Câu 72. Cử tri xã Xốp kiến nghị⁽⁴³⁾: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét một số nội dung tại Quyết định số 208/QĐ-UBND ngày 23 tháng 2 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về giá dịch vụ đo đạc hiện tại áp dụng trên địa bàn xã so với các tỉnh Lào Cai, Hải Phòng là quá cao. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giảm tiền dịch vụ đo đạc cho các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, người có công cách mạng khi thực hiện tách thửa, lập vườn và tặng, cho quyền sử dụng đất.

Trả lời: Nội dung kiến nghị của cử tri xã Xốp, huyện Đăk Glei tương tự như ý kiến của cử tri phường Trần Hưng Đạo và xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết, trả lời tại Câu 9 của Báo cáo này.

C. Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỤ THỂ Ở TỪNG ĐỊA PHƯƠNG

I. THÀNH PHỐ KON TUM

Câu 73. Cử tri Nguyễn Văn Châu, thôn Trung Thành, xã Vinh Quang kiến nghị: Theo Nghị định 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định người hoạt động không chuyên trách ở thôn không quá 03 người (Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng ban công tác Mặt trận) được hưởng phụ cấp 3,0 lần mức lương cơ sở và Nghị định này có hiệu lực từ ngày 25/6/2019. Trong khi đó, Nghị quyết 36/2020/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về triển khai thực hiện chế độ theo

⁽⁴²⁾ Hội Chữ thập đỏ tỉnh Kon Tum và Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Kon Tum.

⁽⁴³⁾ Cử tri xã Pờ Y (huyện Ngọc Hồi), cử tri xã Hòa Bình và cử tri phường Trần Hưng Đạo (thành phố Kon Tum) đã kiến nghị trước Kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI.

Nghị định 34 của Chính phủ thì thực hiện từ tháng 01 tháng 8 năm 2020, như vậy có được truy lĩnh không?

Trả lời: Khoản 6 Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố (bổ sung Điều 14a của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã) quy định “1. Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố có không quá 03 người được hưởng phụ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước và chỉ áp dụng đối với các chức danh: Bí thư Chi bộ; Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố; Trưởng Ban công tác mặt trận. Người tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố ngoài 03 chức danh nêu trên không hưởng phụ cấp hàng tháng mà được hưởng bồi dưỡng khi trực tiếp tham gia vào công việc của thôn, tổ dân phố từ đoàn phí, hội phí khoán cho các đoàn thể và từ các nguồn quỹ khác (nếu có).

2. Chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố: Ngân sách nhà nước thực hiện khoán quỹ phụ cấp bằng 3,0 lần mức lương cơ sở để chi trả hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở mỗi thôn, tổ dân phố. Riêng đối với thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên, thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn thuộc xã biên giới hoặc hải đảo được khoán quỹ phụ cấp bằng 5,0 lần mức lương cơ sở.

Căn cứ vào quỹ phụ cấp quy định tại khoản này và căn cứ vào đặc thù của từng cấp xã, yêu cầu quản lý, tỷ lệ chi thường xuyên của cấp xã và nguồn thu ngân sách của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố.”

Căn cứ quy định nêu trên, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Văn bản số 95/HĐND-CTHD ngày 20 tháng 9 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 2858/UBND-KTTH ngày 29 tháng 10 năm 2019 về thực hiện các quy định về số lượng, chế độ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố; việc chi trả phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố cho đến khi có văn bản mới của cấp có thẩm quyền. Do đó, việc cử tri đề nghị truy lĩnh phụ cấp cho ba chức danh nêu trên là không có cơ sở để thực hiện.

Câu 74. Cử tri Lê Duy Hưng, thôn Trung Nghĩa Đông, xã Kroong kiến nghị: Tỉnh lộ 675 (đoạn từ phường Ngô Mây đến xã Kroong) đã xuống cấp, hư hỏng nhiều. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng kiểm

tra, đầu tư sửa chữa; đồng thời xử lý các điểm đen, có biện pháp xử lý kịp thời khi đường bị sạt lở.

Trả lời: Tỉnh lộ 675 (đoạn từ phường Ngô Mây đến xã Kroong) được đầu tư xây dựng năm 2004 hiện nay một số đoạn đã xuống cấp, tuy nhiên do nguồn kinh phí duy tu bảo dưỡng thường xuyên hàng năm ít, chưa đáp ứng được nhu cầu duy tu bảo dưỡng. Để đảm bảo an toàn khai thác trên Tỉnh lộ 675, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Giao thông vận tải đã tổ chức kiểm tra, vá dặm mặt đường một số vị trí hư hỏng nặng (trong năm 2020 đã vá 12 vị trí với diện tích 1.394,8m²). Trong thời gian tới, việc sửa chữa, nâng cấp đã được Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tại Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020, trong đó, dự án: Xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 675 đoạn từ Km0- Km24 từ vốn ngân sách Trung ương (Vốn trong nước) giai đoạn 2021-2025. Sau khi được cấp có thẩm quyền bố trí vốn và đảm bảo các thủ tục cần thiết, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ thông tin đến cho cử tri và chỉ đạo các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện đầu tư.

Đối với, điểm đen tại Km10+600-Km10+900, Ủy ban nhân dân tỉnh đã triển khai các thủ tục cần thiết để xử lý, khắc phục điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông đoạn từ Km10+600-Km10+900, Đường tỉnh 675, thành phố Kon Tum⁽⁴⁴⁾; Dự kiến hoàn thành trong tháng 4 năm 2021. Đối với các vị trí sạt lở trên Tỉnh lộ 675, đơn vị thi công hốt dọn đảm bảo an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trên địa bàn.

Câu 75. Cử tri Huỳnh Trung Hải, thôn Trung Nghĩa Đông, xã Kroong kiến nghị: *Trạm bơm tại xã Kroong không hoạt động nhiều năm nay, gây lãng phí tiền đầu tư của nhà nước, trong khi đó, vào mùa nắng, nhân dân thiếu nước tưới cho cây trồng. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo khắc phục, sửa chữa đưa trạm bơm này vào hoạt động để đảm bảo nguồn nước tưới phục vụ Nhân dân sản xuất.*

Trả lời: Ngày 28 tháng 01 năm 2021, Ban Quản lý Khai thác các công trình thủy lợi tỉnh đã phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Kroong tổ chức kiểm tra thực tế tại Trạm bơm Kroong để xác minh nội dung kiến nghị của cử tri cụ thể như sau: Hiện tại Trạm bơm Kroong vẫn hoạt động bình thường phục vụ tưới cho 40ha cây trồng trong đó 3,3ha lúa và 36,7ha hoa màu của Nhân dân xã Kroong, từ năm 2013 đến nay khi hồ chứa Đăk Sa Men được sửa chữa, nâng cấp thì số diện tích trên được lấy nước từ hồ chứa Đăk Sa Men để phục vụ sản xuất. Trạm bơm Kroong có nhiệm vụ bơm tưới chống hạn vào cuối vụ Đông Xuân hoặc khi hồ Đăk Sa Men không đảm bảo nguồn nước tưới.

Câu 76. Cử tri Huỳnh Trung Hải, thôn Trung Nghĩa Đông, xã Kroong kiến nghị: *Cùng là 01 Công ty Vạn Lợi nhưng việc thu mua mủ Cao su trên địa*

⁽⁴⁴⁾ Quyết định số 1135/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Xử lý, khắc phục điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông đoạn từ Km10+600 - Km10+900, Đường tỉnh 675, thành phố Kon Tum và Quyết định số 1304/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Xử lý, khắc phục điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông đoạn từ Km10+600 - Km10+900, Đường tỉnh 675, thành phố Kon Tum

bàn xã Kroong giá luôn thấp hơn các địa bàn khác (như: xã Sa Bình, huyện Sa Thầy). Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng liên quan kiểm tra, xem xét nhằm bảo đảm công bằng cho người dân trong việc thu mua mủ cao su.

Trả lời: Qua làm việc với Công ty Vạn Lợi, hiện nay Công ty cao su Vạn Lợi chỉ thu mua mủ Cao su trên địa bàn xã Kroong, không tổ chức thu mua mủ cao su trên địa bàn xã Sa Bình, huyện Sa Thầy như ý kiến kiến nghị của cử tri. Giá cả thu mua mủ cao su phụ thuộc vào từng thời điểm và chất lượng mủ, qua đó Công ty sẽ thông báo giá thu mua hợp lý phù hợp với từng thời điểm. Riêng địa bàn huyện Sa Thầy Công ty không tổ chức thu mua, việc thu mua do các đại lý không thuộc công ty tổ chức thu mua nên giá cả theo từng thời điểm của các đại lý đó công ty không nắm được.

Câu 77. Cử tri Lê Văn Dũng và Hoàng Văn, xã Kroong kiến nghị: *Hệ thống mương chính của hồ chứa Đăk Sơ Men tại xã Kroong đã được đầu tư xây dựng đã khoảng 10 năm. Hiện nay, mương đã xuống cấp, cống van hư hỏng, không điều tiết được nước, gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp của nhân dân trong nhiều năm qua. Vừa qua, chúng tôi thấy có nạo vét nhưng như vậy là chưa đảm bảo. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý khai thác các công trình thủy lợi tỉnh kiểm tra lại và có kế hoạch nạo vét, tu sửa cống van để đảm bảo nước cho nhân dân sản xuất.*

Trả lời: Hằng năm, sau khi kết thúc thời vụ Ban Quản lý khai thác các công trình thủy lợi tỉnh cát nước trên toàn bộ hệ thống kênh mương để tổ chức kiểm tu bảo trì công trình. Hiện nay toàn bộ hệ thống kênh của hồ Đăk Sa Men đã được nạo vét, phát dọn; thiết bị đã được bảo trì, sửa chữa kịp thời dẫn nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2020-2021 cho Nhân dân.

Câu 78. Cử tri Lê Hoài Thì, thôn Kon Mơ Nay Kơ Tu 2, xã Đăk Blà kiến nghị: *Nhà bị rạn, nứt do thi công tuyến đường tránh thành phố Kon Tum. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra, giải quyết và trả lời cử tri.*

Trả lời: Trước khi thi công tuyến đường tránh thành phố Kon Tum, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh đã chủ động phối hợp cùng với chính quyền địa phương đi kiểm tra hiện trạng nhà, cửa của các hộ dân nằm gần tuyến đường, đồng thời chỉ đạo các nhà thầu thay đổi biện pháp thi công bằng cách tăng số lượt lu và giảm cường độ rung của lu để phòng những ảnh hưởng xảy ra ngoài ý muốn. Sau khi thi công hoàn thành công trình, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh nhận được một số kiến nghị của khoảng 20 hộ dân trên địa bàn xã Đăk Blà về việc lu lèn gây nứt nhà đề nghị đền bù, hỗ trợ. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh đã tổ chức kiểm tra và đối chiếu với hiện trạng nhà của các hộ dân lúc chưa thi công, nhận thấy có một số hộ dân kiến nghị nhà cửa bị rạn, nứt, tuy nhiên vị trí nhà lại nằm cách rất xa đường và có nứt nhà từ trước; trong khi đó các hộ dân có nhà nằm gần sát đường thì không bị ảnh hưởng. Từ bất hợp lý nêu trên và để đảm bảo khách quan, công bằng, tránh thiệt hại cho các hộ dân thực

sự bị ảnh hưởng do thi công tuyến đường, theo kiến nghị cử tri, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Đăk Blà tổ chức kiểm tra, đánh giá cụ thể từng trường hợp, xác định chính xác nguyên nhân gây nứt nhà của từng hộ dân và đề xuất phương án xử lý theo đúng quy định⁽⁴⁵⁾.

Câu 79. Cử tri Nguyễn Văn Sơn, thôn Kon Gur, xã Đăk Blà kiến nghị: Quốc lộ 24 đã thi công xong nhưng chưa vượt nối với các tuyến đường trong thôn đã gây khó khăn cho việc đi lại của bà con trong thôn, nhất là các cháu học sinh. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra, thực hiện việc vượt nối các tuyến đường thông với Quốc lộ 24.

Trả lời: Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Giao thông vận tải kiểm tra, san gạt cho êm thuận một số vị trí nứt giao bị xói lở. Về lâu dài, đơn vị quản lý sẽ phối hợp chính quyền địa phương rà soát, đề xuất phương án khắc phục, đảm bảo cho các phương tiện tham gia giao thông.

Câu 80. Cử tri Trịnh Bá Tâm, thôn 2, xã Hòa Bình kiến nghị: (1) Hiện nay, có 1 số nắp cống ở hai bên đường Quốc lộ 14 (đoạn trước Hội trường thôn 2, xã Hòa Bình) đã bị vỡ, nhưng đơn vị thi công chấp và tạm bợ, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, khắc phục triệt để.

Trả lời: Ngày 29 tháng 01 năm 2021 Chi Cục quản lý đường bộ III.4 chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Hòa Bình, Công ty Cổ phần quản lý và xây dựng Đường bộ Kon Tum kiểm tra hiện trường, xử lý kiến nghị của cử tri Trịnh Bá Tâm, thôn 2, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum. Qua kiểm tra, các tấm đan tại vị trí 1560+080 (phải tuyến) đường Hồ Chí Minh không nứt vỡ, không gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, vẫn khai thác sử dụng bình thường, chỉ bong tróc nhẹ lớp vữa bề mặt Bê tông tấm đan⁽⁴⁶⁾.

Câu 81. Cử tri Đặng Thanh Hữu, thôn 5, xã Hòa Bình kiến nghị: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra và thu hồi diện tích đất dưới đường dây điện 220kv (rộng 50 m dài từ 02 đến 03 km) giao cho Ủy ban nhân dân xã quản lý để giao lại cho các hộ nghèo và cận nghèo sản xuất, cải thiện cuộc sống. Vì hiện nay, diện tích đất này đã bị một số công nhân của Nông trường Cao su Hòa Bình không trực tiếp sản xuất mà đã sang tay lại cho một số người khác, trong khi dân nghèo không có đất sản xuất.

Trả lời: Dự án đường dây điện 220KV qua xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum thuộc dự án: Trạm biến áp 220KV Kon Tum và đấu nối do Công ty Truyền tải điện 2 làm chủ đầu tư đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao đất tại Quyết định số 100/QĐ-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2014, diện tích đất thực hiện dự án đã được bàn giao đất trên thực địa cho Công ty Truyền tải điện 2 quản lý vào ngày 28 tháng 02 năm 2014. Việc quản lý đất thuộc hành lang bảo vệ công trình đường dây điện 220KV được thực hiện theo quy định tại Khoản 4 và Khoản 5

⁽⁴⁵⁾ Văn bản số 27/BQLDA-KHTH ngày 05 tháng 02 năm 2021 của Ban quản lý dự án ĐTXD các CTGT tỉnh.

⁽⁴⁶⁾ Văn bản số 38/CCQLĐBIII.4 ngày 03 tháng 02 năm 2021 của Chi Cục quản lý đường bộ III.4

Điều 157 Luật Đất đai năm 2013⁽⁴⁷⁾, do đó không có cơ sở để giao cho Ủy ban nhân dân xã quản lý; Ủy ban nhân dân xã Hòa Bình có trách nhiệm phối hợp với Công ty Truyền tải điện 2 tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ an toàn công trình; công bố công khai mốc giới sử dụng đất hành lang bảo vệ an toàn công trình; kịp thời xử lý những trường hợp lấn, chiếm, sử dụng trái phép hành lang bảo vệ công trình.

Câu 82. Cử tri Đặng Thanh Hữu, thôn 5 kiến nghị: Đề nghị UBND tỉnh có ý kiến với Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum sớm có Phương án về trồng, chăm sóc và thu hoạch mủ cao su cho chu kỳ thứ hai (hết 50 năm tính cho Công ty thuê đất) để các hộ nhận khoán trước đây yên tâm lao động, sản xuất. Nhiều người dân không chấp nhận chuyển mô hình sản xuất hộ nhận khoán sang mô hình làm công nhân cho Công ty, vì đất là do nhân dân góp vào làm ăn theo chủ trương của tỉnh và thị xã Kon Tum trước đây.

Trả lời: Mô hình giao nhận khoán được Công ty triển khai từ năm 1996 với phương châm “đưa người dân vào làm cao su”, phát triển cao su gắn liền với giải quyết công ăn việc làm cho người dân tại chỗ. Đất trồng cao su được Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum cho Công ty thuê và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Công ty chi trả tiền hỗ trợ/bồi thường cây cối hoa màu, công khai phá cho người dân. Sau khi trồng mới xong, Công ty giao lại cho người dân địa phương tại chỗ có nhu cầu vào nhận khoán ổn định, lâu dài thông qua Hợp đồng giao nhận khoán chăm sóc vườn cây và thu hoạch mủ cao su (viết tắt HDGNK).

HDGNK được xây dựng với một chu kỳ kinh tế của cây cao su. Tại khoản 2 điều 10 HDGNK đã ký giữa Công ty và hộ nhận khoán có ghi rõ: “Hợp đồng này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký đến khi thanh lý vườn cây, sau đó hai bên lập biên bản thanh lý hoặc một trong hai bên thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng theo các điều khoản quy định trong hợp đồng”.

Căn cứ quyết định thanh lý tái canh tại nông trường cao su Hoà Bình (Quyết định số 352/QĐ-HĐTVCSVN ngày 21 tháng 8 năm 2017 và quyết định số 105/QĐ-HĐQTCSVN ngày 06 tháng 5 năm 2019 của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam - Công ty cổ phần), trước khi thực hiện, Công ty đã thông báo kế hoạch tái canh (thông báo số 1104/CSSKT-KHXDCB ngày 24 tháng 10 năm 2019) gửi chính quyền xã Hoà Bình, cơ quan chức năng cùng phối hợp thực hiện. Trước mắt, người dân có nhu cầu việc làm trên vườn cây tái canh trồng mới thì đăng ký với Nông trường để được xem xét, giải quyết. Người dân thực hiện theo từng hạng mục công việc trên vườn cây theo quy trình kỹ thuật chăm sóc cao su, làm hạng mục công việc nào hưởng lương công việc đó theo định mức lao động và đơn giá tiền lương hàng năm của công ty. Việc Công ty tiếp tục sử dụng lao động bằng hình thức nào thì hiện nay Công ty đang làm việc với

⁽⁴⁷⁾ Cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý công trình có hành lang bảo vệ an toàn có trách nhiệm công bố công khai mốc giới hành lang bảo vệ an toàn công trình, chịu trách nhiệm chính về việc bảo vệ an toàn công trình; trường hợp hành lang bảo vệ an toàn công trình bị lấn, chiếm, sử dụng trái phép thì phải kịp thời báo cáo và yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có hành lang bảo vệ an toàn bị lấn, chiếm, sử dụng trái phép để xử lý; Ủy ban nhân dân các cấp nơi có công trình có hành lang bảo vệ an toàn có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý công trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ an toàn công trình; công bố công khai mốc giới sử dụng đất trong hành lang bảo vệ an toàn công trình; kịp thời xử lý những trường hợp lấn, chiếm, sử dụng trái phép hành lang bảo vệ an toàn công trình.

Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam - Công ty cổ phần và Ủy ban nhân dân tỉnh xin ý kiến thống nhất triển khai thực hiện.

Câu 83. Cử tri Y Liêng, thôn Konhraktu, xã Chư Hreng kiến nghị: Tỉnh lộ 671 (đoạn từ cổng chào thôn Konhraktu đến ngã 3 đường bao khu dân cư phía nam) xuống cấp, nhiều ổ gà ổ voi và thường hay xảy ra tai nạn giao thông. Đề Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng liên quan kiểm tra, có biện pháp sửa chữa để người dân đi lại an toàn.

Trả lời: Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Giao thông vận tải kiểm tra, sửa chữa những vị trí hư hỏng nặng đoạn Km48+200-Km49 trong Quý I năm 2021. Việc sửa chữa, nâng cấp tuyến đường trên đã Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khóa XI kỳ họp thứ 11 đã thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tại Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020, theo đó, dự kiến sẽ đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 671 đoạn từ Km0-Km52 từ vốn ngân sách Trung ương (*Vốn trong nước*) giai đoạn 2021-2025. Sau khi được cấp có thẩm quyền bố trí vốn và đảm bảo các thủ tục cần thiết, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ thông tin đến cử tri và chỉ đạo các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện đầu tư.

Câu 84. Cử tri Trương Quang Thiện, Tổ dân phố 1, phường Quyết Thắng kiến nghị: Nút giao thông Phan Đình Phùng và Phan Bội Châu thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, có ý kiến với các Bộ, ngành có liên quan cho bố trí con lươn hoặc lắp đặt tín hiệu đèn xanh, đèn đỏ nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông tại nút giao thông này.

Trả lời: Chi cục quản lý đường bộ III.4 đã kiểm tra hiện trường tại Km1551+900 đường Hồ Chí Minh (Nút giao Phan Đình Phùng và Phan Bội Châu) đối chiếu với số liệu theo dõi, tai nạn giao thông trong 02 năm của Chi cục quản lý III.4 (năm 2019 và 2020) thì vị trí này chưa xảy ra tai nạn giao thông. Do đó, chưa đủ tiêu chí để lập hồ sơ điểm đen hoặc điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông. Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Giao thông vận tải phối hợp với Chi cục quản lý đường bộ III.4, Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum, Cảnh sát giao thông tỉnh theo dõi nếu đủ tiêu chí sẽ lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét xử lý nút giao trên⁽⁴⁸⁾.

Câu 85. Cử tri Cao Đức Bằng, Tổ dân phố 1, phường Quyết Thắng kiến nghị: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh sớm đầu tư xây dựng, cải tạo và khôi phục lại Di tích lịch sử Ngục Kon Tum sau cơn bão số 9 năm 2009 đã làm hư hỏng và cây xanh bị gãy đổ không còn như trước đây.

Trả lời: Sau cơn bão số 9, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khắc phục sửa chữa tổng thể khu di tích lịch sử Ngục Kon Tum (cải tạo lại tổng thể mặt bằng, trồng cây xanh, sửa chữa lại nhà quản lý, nhà trưng bày...), đã đưa vào sử dụng, phục vụ khách tham quan và Nhân dân đến thăm viếng từ năm 2010. Ngày 30 tháng 11 năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Tôn tạo, phục dựng Di tích lịch sử

⁽⁴⁸⁾ Theo Văn bản số 38/CCQLĐBIII.4 ngày 03 tháng 02 năm 2021 của Chi Cục quản lý đường bộ III.4

Nhà ngục Kon Tum (tại ban hành Quyết định số 1453a/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2016) và giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện. Đồng thời, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã thống nhất chủ trương và chỉ đạo tổ chức thi tuyển Phương án tôn tạo, phục dựng Di tích⁽⁴⁹⁾. Hiện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang phối hợp các đơn vị liên quan hoàn thiện Phương án tôn tạo, phục dựng Di tích theo chỉ đạo.

Câu 86. Cử tri Chu Đình Dương, Tổ dân phố 6, phường Thắng Lợi kiến nghị: Hoạt động của thang máy tại dãy nhà 6 tầng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum thiết kế không giống như thang máy ở các bệnh viện khác trong cả nước. Thang máy đi từ trên xuống thì rất thuận tiện, nhưng đi từ dưới lên các tầng trên thì người dân, nhất là người cao tuổi rất khó khăn, vì khi bấm số 2 lại lên tầng 3, bấm số 3 lại lên tầng 4. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo ngành chức năng liên quan kiểm tra và lắp đặt lại số thứ tự cho người dân dễ hiểu và thuận tiện trong việc thăm và khám chữa bệnh.

Trả lời: Theo thiết kế, tầng 1 tương đương với tầng trệt, ký hiệu là G, theo đó tầng 2 thang máy thể hiện số 1, tầng 3 có số 2... thiết kế thang máy dạng này thường áp dụng cho các tòa nhà chung cư, trụ sở, khách sạn... Sở Y tế đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh cải tiến chất lượng, bảo đảm thuận lợi trong việc thăm và khám chữa bệnh⁽⁵⁰⁾, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã có Bảng hướng dẫn cụ thể tại thang máy cho người bệnh phù hợp với các tầng trong thời gian chờ đơn vị thi công thay đổi số trong thang máy từ tầng G đến tầng 5 thành tầng 1 đến tầng 6 (Dự kiến hoàn thành trong tháng 3 năm 2021).

Câu 87. Cử tri Lê Tự Swong, Tổ dân phố 2, phường Nguyễn Trãi kiến nghị: Việc đăng ký quỹ đất đã có trên bản đồ quy hoạch năm 2007, nhưng khi nhân dân đi làm hồ sơ chuyển nhượng, tặng cho và chuyển mục đích, lên Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường thì bảo thừa đất bị lệch so với bản đồ, yêu cầu phải chỉnh lý đo lại và người dân nộp 3.000.000 đồng (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được Ủy ban nhân dân thành phố cấp sau năm 2007). Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chỉnh lý lại đất cho nhân dân không thu tiền, vì trước đây Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký hợp đồng với Công ty trách nhiệm Bình Nguyên đo đạc và đưa vào quản lý.

Trả lời: Về liên quan đến việc thu giá dịch vụ đo đạc theo Quyết định số 208/QĐ-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh⁽⁵¹⁾, đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết, trả lời tại Câu 61 và Câu 9 của Báo cáo này. Đối với kiến nghị “chỉnh lý lại đất cho nhân dân không thu tiền...”, tiếp thu ý kiến của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát và căn cứ các quy định liên quan để có giải pháp cụ thể để giải quyết, trả lời cử tri theo quy định.

⁽⁴⁹⁾ Công văn số 3389/UBND-KGVX ngày 19 tháng 12 năm 2019; Công văn số 3186/UBND-KGVX ngày 26 tháng 8 năm 2020; Công văn số 475/UBND-KGVX ngày 05 tháng 02 năm 2021.

⁽⁵⁰⁾ Công văn số 397/SYT-NVYD ngày 29 tháng 01 năm 2021 của Sở Y tế

⁽⁵¹⁾ Về phê duyệt Phương án giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất mới hoặc cho phép thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất ở những nơi chưa có bản đồ địa chính có tọa độ tại tỉnh Kon Tum.

II. HUYỆN ĐẮK TÔ

Câu 88. Cử tri xã Tân Cảnh kiến nghị: Hiện nay, 02 thủy điện (Đăk Pô Kô và Plei Kần) liên tục tích nước và xả nước gây thiệt hại đến cây cối, hoa màu và đất đai của người dân. Đã nhiều lần người dân gửi đơn đến Ủy ban nhân dân xã Tân Cảnh và 02 Công ty trên đề nghị được xem xét giải quyết nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo giải quyết sớm cho người dân.

Trả lời: Ủy ban nhân dân tỉnh⁽⁵²⁾ đã giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô tổ chức kiểm tra hiện trường để làm rõ nguyên nhân. Sau kiểm tra, Liên ngành xác định nguyên nhân chủ yếu là do thiên tai gây ra⁽⁵³⁾, vùng hạ lưu sau đập và nhà máy (Plei Kần và Đăk Pô Cô) khi lũ về dòng chảy mạnh, làm chuyển hướng dòng chảy ảnh hưởng đến cây cối hoa màu, xói lở đất của các hộ dân gần sau đập. Liên ngành thông nhất đề nghị UBND huyện Đăk Tô thông báo đến các hộ dân về ảnh hưởng chủ yếu là do thiên tai gây nên.

Tuy nhiên, để tạo điều kiện hỗ trợ cho người dân, Chủ đầu tư 02 thủy điện (Đăk Pô Cô và Plei Kần) đã thống nhất phối hợp với chính quyền địa phương có phương án hỗ trợ để người dân sớm ổn định sản xuất. Đến nay, các chủ đầu tư đã hoàn thành công tác hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai như ý kiến của cử tri đã phản ánh trên.

III. HUYỆN ĐẮK GLEI

Câu 89. Cử tri xã Xốp kiến nghị: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường (đơn vị chủ đầu tư) phối hợp đơn vị tư vấn đo đạc chính quy trên địa bàn xã Xốp sớm hoàn thiện hồ sơ đo đạc và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nhân dân.

Trả lời: Thực hiện Dự án Tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Kon Tum (Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 51/QĐ-UBND ngày 15/01/2009 và Quyết định số 300/QĐ-UBND ngày 26/4/2013). Năm 2014, Sở Tài nguyên và Môi trường (Chủ đầu tư) đã lập Thiết kế kỹ thuật - Dự toán xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai và tổ chức triển khai đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy CNQSD đất cho các xã trên địa bàn huyện Đăk Glei (trong đó có xã Xốp). Kết quả: (i) Công tác đo đạc thành lập bản đồ địa chính: Đã hoàn thành từ ngày 31 tháng 12 năm 2015, Sở Tài nguyên và Môi trường đã nghiệm thu đưa vào sử dụng sản phẩm bản đồ địa chính tỷ lệ 1/2000 xã Xốp với khối lượng 1.233,58 ha; (ii) Công tác đăng ký đất đai cấp Giấy CNQSD đất: Đơn vị Tư vấn đã phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Xốp lập hồ sơ cấp Giấy CNQSD đất tập trung đồng loạt cho hộ gia đình và cá nhân. Đến ngày 24 tháng 4 năm 2018, đã hoàn thiện

⁵² Công văn số 333/UBND-NNTN ngày 29 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Khóa XI

⁵³ Tại cơn bão số 09 năm 2020 mực nước tại sông Pô Kô vượt mức báo động 3 là 1,85m. Qua kiểm tra, nhà máy thủy điện Đăk Pô Kô vận hành đúng quy trình quy định; nhà máy thủy điện Plei Kần chưa được phép tích nước nên chưa đánh giá được quy trình vận hành xả lũ. Về nguyên nhân gây ra thiệt hại cho các hộ dân có đơn kiến nghị chủ yếu là do thiên tai.

hồ sơ cấp xã (*Biên bản xét duyệt, Tờ trình, Biên bản đủ điều kiện cấp Giấy CNQSD đất cho 07 thôn/2.372 Giấy*) và đã in 2.372 Giấy CNQSD đất để bàn giao cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện thăm định, trình phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu Ủy ban nhân dân huyện ký cấp Giấy CNQSD đất theo thẩm quyền. Đến thời điểm hiện tại, theo Báo cáo của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh thì Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei đã ký 1.934 giấy/338 hộ/07 thôn trên địa bàn xã Xốp.

Theo đó, trên cơ sở kết quả số lượng Giấy CNQSD đất cấp huyện đã ký theo thẩm quyền. Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ yêu cầu đơn vị Tư vấn hoàn thiện hồ sơ cấp Giấy CNQSD đất để đưa vào quản lý sử dụng theo quy định, đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện bàn giao Giấy CNQSD đất (*Ủy ban nhân dân huyện đã ký*) cho Ủy ban nhân dân xã Xốp để trao cho Nhân dân.

IV. HUYỆN SA THẦY

Câu 90. Cử tri xã Rờ Koi: *Tỉnh lộ 675 (đoạn đi qua xã Rờ Koi) đã xuống cấp, hư hỏng nhiều, nhất là hai bên lề đường, rãnh thoát nước bị xói lở sau những trận mưa lớn gây ngập úng, mặt đường hẹp nên có nguy cơ tiềm ẩn về tai nạn là rất cao. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng xem xét đầu tư, sửa chữa, nâng cấp để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân.*

Trả lời: Tỉnh lộ 675 (đoạn đi qua xã Rờ Koi) đã được đầu tư mặt đường Bê tông xi măng đưa vào sử dụng năm 2018, hiện nay mặt đường còn sử dụng tốt, tuy nhiên hai bên đường là lề đất chưa được gia cố nên một số đoạn bị xói lở, mặt đường hẹp (Bm=3,5m) nên tiềm ẩn tai nạn giao thông. Ghi nhận ý kiến của cử tri, trước mắt, sẽ tổ chức đắp bù các vị trí lề đường bị xói lở nặng trong quý I và Quý II năm 2021. Về việc đầu tư nâng tuyến đường trên Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tại Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh, theo đó dự kiến sẽ đầu tư dự án: Sửa chữa mặt đường, gia cố lề, bổ sung hệ thống thoát nước, an toàn giao thông giao thông đoạn từ Km26-Km53+090, Tỉnh lộ 675 từ vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ quản lý, bảo trì đường bộ giai đoạn 2021-2025. Sau khi được cấp có thẩm quyền bố trí vốn và đảm bảo các thủ tục cần thiết, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ thông tin đến cho cử tri và chỉ đạo các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện đầu tư

Câu 91. Cử tri Nguyễn Thế Điền, thôn 3, thị trấn Sa Thầy kiến nghị: *Gia đình tôi có diện tích khoảng hơn 4 ha đã sử dụng ổn định trồng các loại cây công nghiệp dài ngày (cao su) tại xã Sa Nghĩa nhưng chưa làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khoảng hơn 2 ha, do diện tích này đã được quy hoạch trùng vào quy hoạch 3 loại rừng. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình tôi.*

Trả lời: Theo nội dung kiến nghị của cử tri thì đối với phần diện tích khoảng 02ha đang sử dụng chưa được cấp Giấy CNQSD đất, nay đề nghị cơ

quan chức năng cấp Giấy CNQSD đất theo quy định. Như vậy, đối với diện tích đất này thuộc trường hợp phải Đăng ký và cấp Giấy CNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu. Căn cứ Khoản 2 Điều 105 Luật Đất đai năm 2013 quy định về thẩm quyền cấp Giấy CNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, theo đó: “2. Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy CNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.”

Căn cứ thủ tục hành chính số 03 phần B.2 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Ban hành kèm theo Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2021 quy định về trình tự thủ tục “Đăng ký và cấp Giấy CNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu”; theo đó cơ quan có thẩm quyền giải quyết là Ủy ban nhân dân cấp huyện. Do đó, đề nghị cử tri liên hệ với Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy để được hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền đã được quy định.

V. HUYỆN TU MƠ RÔNG

Câu 92. Cử tri xã Ngọc Lâm kiến nghị: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục hỗ trợ giống cà phê xử lạnh giai đoạn 2 và các giống cây được liệu như: giống Sâm Ngọc Linh, Sâm dây, Sơn tra cho nhân dân xã Ngọc Lâm.

Trả lời: Về việc tiếp tục hỗ trợ giống cà phê xử lạnh giai đoạn 2: Nghị quyết 08/2013/NQ-HĐND ngày 04 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khóa X - Kỳ họp thứ 6 về việc thông qua Đề án hỗ trợ phát triển cây cà phê xử lạnh tại các huyện Đăk Glei, Tu Mơ Rông và Kon Plông và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đề án hỗ trợ phát triển cây cà phê xử lạnh tại các huyện Đăk Glei, Tu Mơ Rông và Kon Plông tại Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2013, theo đó thời gian thực hiện Đề án hỗ trợ phát triển cà phê xử lạnh triển khai thực hiện trên địa bàn các huyện Đăk Lâm, Tu Mơ Rông, Kon Plông là 07 năm (2014-2020), trong đó hỗ trợ trồng mới, trồng dặm 5 năm (từ năm 2014-2018), hỗ trợ chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản đối với diện tích đã trồng mới trong 02 năm tiếp theo từ năm 2018-2020. Do đó, đến hết năm 2020 Đề án đã kết thúc, hiện nay Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các địa phương liên quan rà soát tham mưu tổng kết 05 năm thực hiện Đề án để báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

- Về việc hỗ trợ các giống cây được liệu như: giống Sâm Ngọc Linh, Sâm dây, Sơn tra cho Nhân dân xã Ngọc Lâm: Việc hỗ trợ giống Sâm Linh đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị Quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 19 tháng 07 năm 2018, theo đó Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện⁽⁵⁴⁾, Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đăk Tô là đơn vị được Nhà nước hỗ trợ kinh phí để gieo ươm cung ứng cây

⁵⁴ Văn bản số 342/VP-NNTN ngày 02 tháng 02 năm 2021; Văn bản số 103/VP-NNTN ngày 12 tháng 01 năm 2021; Văn bản số 1006/UBND-NNTN ngày 26 tháng 04 năm 2019; Văn bản số 1699/UBND-NNTN ngày 08 tháng 07 năm 2019 và Văn bản số 4572/UBND-NNTN ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

giống Sâm Ngọc Linh cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh, do đó đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông làm việc cụ thể với Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đắk Tô để thống nhất số lượng, đơn giá, mức hỗ trợ, phương thức hỗ trợ, điều kiện được hỗ trợ để thông báo cho người dân trên địa bàn xã Ngọc Lậy nói riêng và huyện Tu Mơ Rông nói chung biết thực hiện.

Đối với hỗ trợ giống Sâm dây, Sơn tra: Năm 2020, từ nguồn kinh phí sự nghiệp khuyến nông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (*Trung tâm Khuyến nông*) đã phối hợp Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh, các đơn vị ở địa phương triển khai thực hiện trên địa bàn xã Ngọc Lậy 01 mô hình trồng Sâm dây với quy mô 01 ha/20 hộ nông dân tham gia (*các hộ dân tham gia mô hình được hỗ trợ cây giống, phân bón vi sinh*). Trong năm 2021, do nguồn kinh phí sự nghiệp khuyến nông hạn chế, nên không tiếp tục xây dựng mô hình được liệu tại xã Ngọc Lậy mà xây dựng mô hình ở địa bàn khác để làm điểm trình diễn cho nhân dân học tập, nhân rộng. Căn cứ vào nguồn kinh phí được giao năm 2020 đã hỗ trợ cho Nhân dân trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông trồng cây giống Sâm dây, Đương quy được 0,8 ha tại xã Ngọc Yêu (*địa bàn thực hiện do Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông phê duyệt*). Năm 2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển cây giống Sâm dây, Đương quy trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông tại địa điểm do Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông lựa chọn, phê duyệt.

Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, kỳ họp 12 xem xét, cho ý kiến./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Đoàn ĐBQH tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Các sở, ban ngành, đoàn thể thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- HĐND, UBNDTTQVN các huyện, thành phố;
- Văn phòng UBND tỉnh.
- Lưu: VT, NNTN.NVH, KGVX, HTKT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Hữu Tháp

PHỤ LỤC

**Các ý kiến, kiến nghị đã được UBND tỉnh trả lời, giải quyết;
các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện**
(kèm Theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày tháng năm 2021
của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Câu 1. Cử tri A Bao, thôn Đăk Duông, Ngọc Wang, Đăk Hà kiến nghị: Đường vào thao trường bắn ở xã Ngọc Wang do Bộ chỉ huy quân sự tỉnh quản lý hiện tại rất khó đi, nhân dân gặp rất nhiều khó khăn khi vận chuyển nông sản. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Bộ chỉ huy quân sự tỉnh kiểm tra, có biện pháp khắc phục

Trả lời: Đoạn đường từ suối Nước La lên đến khu vực thao trường bắn (con đường mà cử tri A Bao ý kiến) là đường đất do Nhân dân tự xây dựng trước đây để phục vụ sản xuất. Đoạn đường dài khoảng 500 m, bề rộng mặt đường từ 3-3,5m, có độ dốc lớn, vào mùa mưa nước chảy trên mặt đường gây xói lở cuốn trôi đất tạo thành khe sâu, gây khó khăn cho Nhân dân đi sản xuất và vận chuyển nông sản. Để khắc phục vấn đề trên, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà sẽ chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Ngọc Wang chủ động ưu tiên bố trí kinh phí từ các chương trình mục tiêu quốc gia để đầu tư xây dựng đoạn đường này trong thời gian sớm nhất, để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại sản xuất.

Câu 2. Cử tri Đoàn Minh Đức, thôn Đăk Lợi, xã Đăk Ngọc kiến nghị: Hệ thống kênh mương cấp 2 tại thôn Đăk Lợi (đoạn km 0+900), có chiều dài hơn 200m phục vụ tưới cho hơn 4 ha diện tích lúa đã hư hỏng. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý khai thác các công trình thủy lợi tỉnh kiểm tra, sửa chữa để có nước phục vụ nhân dân sản xuất.

Trả lời: Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri như sau: Hiện nay, hệ thống kênh mương cấp 2 (kênh đất do địa phương quản lý) tại thôn Đăk Lợi (đoạn km 0+900), có chiều dài hơn 200m phục vụ tưới cho hơn 4 ha diện tích lúa hiện đã hư hỏng là đúng thực tế. Hiện tại Ngân sách huyện còn gặp nhiều khó khăn chưa cân đối được kinh phí để đầu tư bê tông hóa nên một số đoạn thường xuyên bị bồi lấp, sạt lở gây khó khăn cho việc tưới tiêu của người dân. Trước mắt, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Đăk Ngọc vận động người dân khắc phục các điểm hư hỏng để đảm bảo nước phục vụ tưới cho 4 ha lúa nước. Về lâu dài huyện sẽ xem xét có kế hoạch bố trí kinh phí để bê tông hóa đoạn kênh mương trên.

Câu 3. Cử tri xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi kiến nghị: Hiện nay, một số đèn báo tín hiệu giao thông (đèn cảnh báo) tại các ngã ba, ngã tư trên Quốc lộ 40 (vị trí từ đầu xã Pờ Y đến cuối xã Pờ Y) không còn hoạt động nữa. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo và yêu cầu các ngành chức năng kiểm tra khắc phục tình trạng trên để đảm bảo an toàn giao thông.

Trả lời: Đèn báo tín hiệu giao thông (đèn cảnh báo) tại các ngã ba, ngã tư trên Quốc lộ 40 (vị trí từ đầu xã Pờ Y đến cuối xã Pờ Y) do Ủy ban nhân dân

huyện Ngọc Hồi đầu tư. Hiện nay, Ủy ban nhân dân huyện đang kiểm tra, sửa chữa và lắp đặt bổ sung.

Câu 4. Cử tri Nguyễn Đức Tuấn, thôn Trung Nghĩa Tây, xã Kroong kiến nghị: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm, chỉ đạo các cơ quan chức năng lắp điện chiếu sáng trên Tỉnh lộ 675 (đoạn từ xã Ngọc Bay đến đoạn đường Nghĩa trang nhân dân xã Kroong), vì đoạn đường này quanh co nguy hiểm, thường xuyên xảy ra tai nạn cho người tham gia giao thông.

Trả lời: Ủy ban nhân dân thành phố đã kiểm tra hiện trạng đường Tỉnh lộ 675 (đoạn từ xã Ngọc Bay đến Nghĩa trang nhân dân xã Kroong); việc kiến nghị của cử tri Nguyễn Đức Tuấn (thôn Trung Nghĩa Tây, xã Kroong) là chính đáng. Tuy nhiên, hiện nay dọc tuyến đường này chưa có sẵn hệ thống trụ điện bê tông ly tâm của Điện lực (để tận dụng lắp đặt hệ thống chiếu sáng công lộ), trong khi đó, kinh phí đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống điện chiếu sáng công lộ rất lớn. Ủy ban nhân dân thành phố ghi nhận ý kiến kiến nghị của cử tri, khi cân đối được nguồn vốn, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ lắp đặt phù hợp và đảm bảo quy định⁽⁵⁵⁾.

Câu 5. Cử tri Trịnh Bá Tâm, thôn 2, xã Hòa Bình kiến nghị: (2) Về Dự án trồng rừng KFW 10 tại xã Hòa Bình: (a) Ban quản lý rừng cộng đồng tại thôn 2 xã Hòa Bình (thành phố Kon Tum) được thành lập năm 2018. Đến tháng 4 năm 2020, có một số thành viên bị nghỉ việc (trong đó có 01 Trưởng ban giám sát và 01 Phó ban trồng rừng cộng đồng) mà không thông báo lý do và không có quyết định? Và ai có thẩm quyền ra quyết định đó? (b) Trước khi thành lập Ban quản lý rừng cộng đồng tại thôn 2 xã Hòa Bình đã họp dân và đã có thống nhất (thể hiện trên biên bản cuộc họp tại thôn 2) hỗ trợ cho cộng đồng hơn 300 triệu đồng để làm vốn sinh kế, tiền sinh lãi cho vay từ Quỹ sẽ để cho cộng đồng thôn 2 sử dụng (khoảng 18 triệu/năm), nhưng đến nay cộng đồng thôn 2 chưa nhận được, không biết số tiền đó có không, hiện nay ai quản lý?. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng xem xét các nội dung nói trên và trả lời cử tri biết.

Trả lời: (a) Ban quản lý rừng cộng đồng thôn 2, xã Hòa Bình được thành lập theo Quyết định số 2761/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum gồm: Trưởng ban, Phó Trưởng ban, Kế toán, Thủ quỹ và Giám sát, theo Quyết định này ông Trịnh Bá Tâm - Bí thư chi bộ thôn 2, xã Hòa Bình đảm nhận vị trí giám sát trong Ban quản lý rừng cộng đồng thôn 2.

Ngày 09 tháng 8 năm 2019, Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum ban hành Quyết định số 3254/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban quản lý rừng cộng đồng thôn 2, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum và quy định “Việc thay đổi các chức danh Phó Trưởng ban, Kế toán, Thủ quỹ và Giám sát của Ban quản lý rừng cộng đồng thôn 2, xã Hòa Bình giao cho Ủy ban nhân dân xã Hòa Bình quyết định...”, theo đó ông Trịnh Bá Tâm - Bí thư chi bộ thôn 2, xã Hòa Bình vẫn đảm nhận vị trí giám sát trong Ban quản lý rừng cộng đồng thôn 2.

⁽⁵⁵⁾ Theo Văn bản số 574/UBND-TH ngày 18 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum

Căn cứ Công văn số 28/CV-BQL ngày 19 tháng 3 năm 2020 của Ban quản lý dự án KfW10 về việc không còn giữ chức danh giám sát Ban quản lý rừng cộng đồng 3 thôn mở rộng (3 thôn mở rộng ngoài vùng dự án, trong đó có thôn 2, xã Hòa Bình). Trong đó, nêu rõ chức danh giám sát trong Ban quản lý rừng cộng đồng sẽ không còn kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2020, các chế độ liên quan đến quyền lợi của chức danh này được thanh toán đến tháng 3 năm 2020 (văn bản này đã được gửi đến cá nhân ông Trịnh Bá Tâm - Giám sát Ban quản lý rừng cộng đồng Thôn 2, xã Hòa Bình) và các văn bản liên quan⁽⁵⁶⁾, Ngày 13 tháng 4 năm 2020, Ủy ban nhân dân xã Hòa Bình ban hành Quyết định số 37/QĐ-UBND về việc kiện toàn nhân sự Ban quản lý rừng cộng đồng Thôn 2, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, theo đó ông Nguyễn Phi Tú thay ông Huỳnh Văn Tâm đảm nhận chức vụ Phó Trưởng ban Ban quản lý rừng cộng đồng thôn 2, xã Hòa Bình và **vị trí giám sát không còn** trong Ban quản lý rừng cộng đồng thôn 2 và ông Trịnh Bá Tâm cũng không còn đảm nhận vị trí này. Như vậy, việc kiện toàn Ban quản lý rừng cộng đồng Thôn 2, xã Hòa Bình đã được Ủy ban nhân dân xã Hòa Bình thực hiện chặt chẽ, công khai, dân chủ và đúng hướng dẫn.

(b) Quỹ Phát triển thôn (VDF) của thôn 2, xã Hòa Bình (số tiền 301.723.380 đồng) hiện nay đang được gửi tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Lê Lợi. Quỹ này được Ban quản lý quỹ VDF của thôn 2, Ban quản lý dự án KfW10 cùng Chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Lợi theo dõi, quản lý chặt chẽ trên hệ thống sổ sách của đơn vị. Hằng năm số dư trên các tài khoản đều được Ban quản lý dự án KfW10 kiểm tra và đối chiếu giữa 3 bên⁽⁵⁷⁾. Khi có ý kiến của Ban quản lý dự án KfW10, ngân hàng mới đồng ý cho cộng đồng rút tiền ra khỏi tài khoản. Lũy kế đến 31 tháng 12 năm 2020. Ban quản lý dự quỹ VDF thôn 2 đã rút 2 tài khoản (10% và 18%) tại ngân hàng với số tiền 84.000.000 đồng để cho cộng đồng trong thôn vay vốn phát triển sản xuất. Đến nay đã có 34 lượt hộ gia đình trong thôn vay vốn. Tiền gốc và lãi vay của hộ gia đình được kế toán Ban quản lý quỹ thôn 2 theo dõi đầy đủ trên sổ sách kế toán. Thời gian qua số tiền gốc và lãi vay được hộ gia đình vay vốn thanh toán đúng hạn cho Ban quản lý quỹ VDF. Tháng 02 năm 2021, Ban quản lý quỹ VDF thôn 2 tiếp tục rút tài khoản thứ 3 (18%) để cho các hộ gia đình trong thôn vay vốn phát triển sản xuất theo đúng quy định.

Câu 6. Cử tri xã Đăk Long, huyện Đăk Glei kiến nghị: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng sớm giải quyết dứt điểm đền bù

⁽⁵⁶⁾ Tờ trình số 01/TTr-BQL ngày 25 tháng 3 năm 2020 của Ban quản lý rừng cộng đồng thôn 2 về việc kiện toàn nhân sự Ban quản lý rừng cộng đồng thôn 2, xã Hòa Bình; Công văn số 17/CV- HKL ngày 6 tháng 4 năm 2020 của Hạt Kiểm lâm thành phố Kon Tum về việc ý kiến kiện toàn nhân sự thành viên Ban quản lý rừng cộng đồng Thôn 2, xã Hòa Bình; Công văn số 34/CV- BQL ngày 6 tháng 4 năm 2020 của Ban quản lý dự án KfW10 về việc thống nhất nhân sự Ban quản lý rừng cộng đồng thôn 2, xã Hòa Bình; Công văn số 120/PKT-LN ngày 13 tháng 4 năm 2020 của phòng Kinh tế thành phố Kon Tum về việc Tham gia ý kiến kiện toàn nhân sự thành viên Ban quản lý rừng cộng đồng thôn 2, xã Hòa Bình và Biên bản cuộc họp ngày 19 tháng 3 năm 2020 của Ban quản lý rừng cộng đồng thôn 2, xã Hòa Bình đã: Thống nhất chức danh giám sát Ban quản lý rừng cộng đồng Thôn 2, xã Hòa Bình sẽ không còn từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 và kiện toàn một số chức danh trong Ban quản lý rừng cộng đồng thôn 2, xã Hòa Bình (như ông Nguyễn Phi Tú thay ông Huỳnh Minh Tâm đảm nhận chức danh Phó trưởng ban; bà Đỗ Thị Hồng Giang thay ông Nguyễn Đông Lai đảm nhận chức danh Kế toán ...). Cuộc họp này có sự tham gia của ông Trịnh Bá Tâm - Giám sát Ban quản lý rừng cộng đồng thôn 2, xã Hòa Bình.

⁽⁵⁷⁾ Quỹ Phát triển thôn (VDF) của thôn 2, xã Hòa Bình; Ban quản lý dự án KfW10 và ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Lê Lợi.

kinh phí cho người dân khi triển khai làm đường điện từ địa bàn xã vào Đôn 671 do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum làm chủ đầu tư.

Trả lời: Thực hiện Quyết định số 2907/QĐ-BTLBP ngày 23 tháng 10 năm 2013 của Bộ Tư lệnh Biên phòng về việc phê duyệt báo cáo Kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Cấp điện cho đồn biên phòng Rơ Long (671) thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã hợp đồng với Hội đồng bồi thường huyện Đăk Glei để thực hiện công tác kiểm đếm, lập Phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng xây dựng công trình Cấp điện cho đồn biên phòng Rơ Long (671).

Hội đồng bồi thường huyện Đăk Glei phối hợp với chính quyền cấp xã tổ chức thực hiện công tác kiểm đếm đất đai, cây cối hoa màu... ảnh hưởng trong phạm vi dự án và lập phương án bồi thường theo đúng quy trình, quy định của Nhà nước và trình Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei phê duyệt tại Quyết định số 1800/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2016 về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư xây dựng công trình: Cấp điện cho đồn biên phòng Rơ Long (671) thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum. Trong đó tổng số hộ bị ảnh hưởng đất đai, cây cối hoa màu là 34 hộ dân và đất thuộc quản lý của 01 tổ chức (Trạm Quản lý bảo vệ rừng); tổng số kinh phí bồi thường chi trả cho 34 hộ dân và 01 tổ chức là 495.550.107 đồng.

Hội đồng bồi thường huyện Đăk Glei đã phối hợp với Chủ đầu tư và chính quyền địa phương tổ chức chi trả bồi thường đầy đủ cho các hộ dân bị ảnh hưởng theo quy định và đã hoàn thành công tác chi trả bồi thường ngày 20 tháng 01 năm 2017 tại xã Đăk Long, huyện Đăk Glei. Từ khi chi trả kinh phí bồi thường đến nay, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei và Hội đồng bồi thường huyện Đăk Glei không có ý kiến kiến nghị, phản ánh của cử tri trên địa bàn xã Đăk Long liên quan đến việc chi trả kinh phí bồi thường đối với công trình Cấp điện cho đồn biên phòng Rơ Long (671) do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng làm chủ đầu tư.

Câu 7. Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm bố trí vốn đầu tư tuyến đường DH53 (nay là Quốc lộ 40B), vì hiện nay tuyến đường này đã hư hỏng, xuống cấp nặng, rất nguy hiểm khi lưu thông.

Trả lời: Tuyến đường huyện ĐH53 (đường liên xã Kon Đào - Ngọc Tú - Đăk Rơ Nga) hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2011 với tổng chiều dài 14,5Km, kết cấu mặt đường láng nhựa và thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô. Hiện nay, trên tuyến đường có nhiều vị trí bị hư hỏng, gây bất tiện cho việc đi lại và vận chuyển hàng hoá của Nhân dân. Năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô đã tổ chức sửa chữa một số vị trí mặt đường bị hư hỏng nặng với tổng kinh phí là 240 triệu đồng. Trong thời gian tới, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các ngành liên quan kiểm tra, đánh giá hiện trạng, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ kinh phí để khắc phục, sửa chữa hư hỏng nên, mặt đường đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông.
